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สารบัญ เล่มที่ ๒ 
 

  หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ๕๕ 
  มาตรา ๘๖  ๕๖ 
  ผู้อภิปราย  
  - พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ๕๖ ๕๙ 
 ผลการตรวจสอบองค์ประชุม ๕๙ 
 ผลการลงมติ ๖๐ 
  ผู้อภิปราย  
  - พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ๖๑ ๖๕ 
  - พลต ารวจโท อ านวย นิ่มมะโน ๖๔ 
  มาตรา ๙๖ มีการแก้ไข ๖๕ 
  ผู้อภิปราย  
  - พันต ารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ๖๕ 
 ผลการตรวจสอบองค์ประชุม ๖๙ 
 ผลการลงมติ ๗๒ 
 ผลการตรวจสอบองค์ประชุม ๗๑ 
 ผลการลงมติ ๗๒ 
  มาตรา ๙๘ ๗๓ 
  ผู้อภิปราย  
  นายชัยชนะ เดชเดโช ๗๓ 
 ผลการตรวจสอบองค์ประชุม ๗๔ 
  ผู้อภิปราย  
  - นายสันติ พร้อมพัฒน์ ๗๕ 
 ผลการลงมติ ๗๕ 

 
 
 



๒ 

  หน้า 
  มาตรา ๑๐๒ ๗๖ 
  ผู้อภิปราย  
  - พันต ารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ๗๖ 
 ผลการตรวจสอบองค์ประชุม ๗๘ 
 ผลการลงมติ ๗๙ 
  มาตรา ๑๐๓ ๘๐ 
  ผู้อภิปราย  
  - พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ๘๐ 
  - พันต ารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ๘๒ 
  - นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ๘๔ 
  - นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ๘๗ ๙๐ ๙๑ ๙๒ 
  - นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ๙๑ 
 ผลการตรวจสอบองค์ประชุม ๙๒ 
  ผู้อภิปราย  
  - นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ๙๓ 
 ผลการลงมติ ๙๓ 
  ผู้อภิปราย  
  - นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ๙๔ 
 ผลการตรวจสอบองค์ประชุม ๙๔ 
  ผู้อภิปราย  
  - นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ๙๕ 
 ผลการลงมติ ๙๕ 
  มาตรา ๑๐๔ ๙๖ 
  ผู้อภิปราย  
  - พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ๙๖ 
  - นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ๙๘ 
 ผลการตรวจสอบองค์ประชุม ๙๘ 

 



๓ 

  หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ๙๙ 
 ผลการลงมติ ๙๙ 
  ผู้อภิปราย  
  - นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ๑๐๐ 
 ผลการตรวจสอบองค์ประชุม ๑๐๐ 
  ผู้อภิปราย  
  - นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ๑๐๑ 
 ผลการลงมติ ๑๐๑ 
  มาตรา ๑๐๖ ๑๐๒ 
  ผู้อภิปราย  
  - ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ๑๐๒ 
  - พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ๑๐๔ 
  - พันต ารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์  ๑๐๗ 
  - พลต ารวจโท อ านวย นิ่มมะโน ๑๐๙ 
  - นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ๑๑๑ 
 ผลการตรวจสอบองค์ประชุม ๑๑๑ 
  ผู้อภิปราย  
  - นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ๑๑๒ 
 ผลการลงมติ ๑๑๒ 

 
______________________________ 



๕๕ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)     วาสนา ๒๙/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอเชิญ
เลขาธิการต่อครับ  
  นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (กรรมาธิการ)  :  ท่านประธานครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ 
  นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (กรรมาธิการ)  :  ท่านประธานผมขอเวลานิดเดียวครับ 
ผม ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ผู้แทนพรรคเพ่ือไทย จังหวัดสุรินทร์ ผมเห็นใจท่านประธานมากครับ 
การลงมติแต่ละวาระนี่ พวกผมพรรคเพ่ือไทยก็พยายามช่วยเพื่อให้กฎหมายต ารวจมันผ่านไป
ด้วยดี แต่แต่ละครั้งนี่ผมเข้าใจความรู้สึกของท่านประธาน ต้องรอและผ่านมติละแค่ ๒ คน 
ผ่านครึ่งองค์ประชุมนี่ ผมว่าท่านประธานต้องเรียกคนมาให้มันเยอะกว่านี้หน่อยนะครับ 
เพราะกฎหมายจะได้เดินไปเร็วขึ้น ไม่อย่างนั้นมันก็ช้า อืด และไม่รู้เมื่อไรมันจะจบ ผมก็เป็นห่วง
พี่น้องต ารวจ เป็นห่วงกรรมาธิการท่ีนั่งอยู่ข้างบนว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกกฎหมายต ารวจ 
ผมสังเกตทุกมาตราเลยกว่าจะได้ตรวจสอบองค์ประชุมกว่าจะได้ถึงครึ่งมันก็ท าให้ล่าช้าครับ 
ผมคิดว่าท่านประธานต้องมีเทคนิคแล้ว ต้องขอร้องวิป (Whip) ทางฝ่ายรัฐบาล วิป (Whip) 
วุฒิสมาชิกว่าช่วยกันหน่อย เพราะว่ามีพรรคพวกมาบอกให้ผมช่วยคุยกับท่านประธาน  
จริง ๆ ผมก็ไม่อยากลุกขึ้นมาหรอกครับท่านประธาน 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมขอบคุณ
คุณครูมาก ขอใช้เวลาของผมบ้างสัก ๒ นาที เมื่อเช้านี้ก่อนเข้าห้องประชุมก็มีการพูดกัน
ปรึกษากัน เราจะพูดอย่างไรกันก็ตาม คือกับวุฒิสภาเป็นหลักของผมนะครับ ผมบอกว่าถ้ามี
การแปรญัตติหรือสงวนความเห็นอะไรไว้ก็อภิปรายได้ ส่ิงท่ีท่านพูดไว้เป็นประโยชน์บันทึกไว้
ทุกถ้อยค า ผมเรียนกฎหมายมา ผมเป็นผู้พิพากษามา ผมจะให้ความส าคัญในการแปรญัตติ 
ในการท่ีเขาเขียนมานี่ ส่วนผมนี่ผู้พิพากษาไม่รู้ไม่อ่านหรอกครับ เวลาจะแปลความกฎหมาย 
ดังนั้นท่านใดท่ีจะแสดงความเห็นผมเปิดโอกาสให้เสมอเลย และเรื่องการลงมติ ถ้ามติไหน 
ผมดูแล้วมีการแสดงความเห็นกันมากผมต้องรอแน่ ๆ เยอะ ๆ แต่บางมตินี่มาตราหนึ่ง  
เมื่อสักครู่ผมดูไปเติม ๒ ค าแค่นั้นครับอย่างนี้ ผมขอแค่นี้แล้วผมก็ไม่ได้ไม่เป็นกลางเลยจริง ๆ 
ผมขอยืนยันนะครับ เดินต่อดีกว่า ผมไม่ได้ขอแก้ตัวอะไรท้ังสิ้น ต้องขอบคุณมากท่ีเห็นใจผม 
ไม่มีปัญหาอะไร ขอบคุณครับ เชิญเลขาธิการต่อผมขอซ้ าอีกท ี



๕๖ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)     วาสนา ๒๙/๒ 
 
  นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการ
รัฐสภา)  :  มาตรา ๘๕ ไม่มีการแก้ไข มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผู้แปรญัตติ
ไม่ติดใจนะครับ ดังนั้นผ่านนะครับ เชิญเลขาธิการต่อ 
  นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการ
รัฐสภา)  :  มาตรา ๘๖ ไม่มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวน
ค าแปรญัตติ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มาตรา ๘๖ 
ไม่มีการแก้ไขนะครับ มีท่านพลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ เชิญครับ 
  พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนท่านประธาน
ท่ีเคารพ ผม พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะ
สมาชิกรัฐสภา มาตรา ๘๖ นั้นเป็นเร่ืองของการโอนและการกลับเข้ารับราชการ สิ่งส าคัญ 
ก็คืออย่างนี้ครับท่านประธาน ผมเติมเนื้อความใน (ง) ลงไป ท่ีผมเติมมีเนื้อความอย่างนี้ 
ข้าราชการต ารวจลาออกไปเพื่อด ารงต าแหน่งท่ีก าหนดโดยรัฐธรรมนูญ ต าแหน่งทางการเมือง
หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๑๒๗ 
วรรคสอง และมิได้รับการเลือกตั้ง ประเด็นคือและมิได้รับการเลือกส าหรับท่ีไปสมัคร ให้รีบ
กลับโดยเร็วมิชักช้า ท่านประธานครับนี่คือประเด็นหนึ่งท่ีผมอยากจะฝากส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติมักจะบอกว่ามันมีระเบียบของ ตร. มีนายต ารวจยศนายพล
ท่านหนึ่ง ปี ๒๕๕๗ ลาออกขณะท่ีด ารงต าแหน่ง ต าแหน่งพอสมควรครับ แต่อยากลาออก
เพราะว่าเป็นคนมีประชาธิปไตย ลงเลือกตั้งครับ ได้คะแนน ๒๖๙,๙๗๓ คะแนน ไม่น้อยครับ 
๒๐๐,๐๐๐ กว่าแต่ไม่ได้เป็น ขอกลับเข้ารับราชการ ๗ เดือนครับ ------------------------------ 
 

- ๓๐/๑ 
 

 
 
 



๕๗ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ดรุณี ๓๐/๑ 
 
ค าสั่งท่ีให้กลับราชการโดยแท้ก็คือหลังจากนั้นอีก แต่ตอนท่ี ๗ เดือนสุดท้ายคือให้กลับไป  
๓ วันท าการ ๒ วันหยุดครับ ก่อน ๓๐  ๗ เดือนไม่มีเงินเดือน ๗ เดือนถูกตัดวันราชการครับ
ท่านประธาน ไม่ได้มีแค่นั้นครับ ยังมีคนอื่น ๆ อีกท่ีมาในวงเวียนของการมีประชาธิปไตย 
แล้วเขียนไว้ท าไมครับ ส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าสนับสนุน ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เขียนไว้ท าไมครับ ถ้าเขียนไว้แล้วต้องส่งเสริมครับ  
ไม่ส่งเสริมแสดงว่าเขียนไว้ครับ เขียนแปะ ๆ ไว้ เท่านั้นอย่างเดียว แล้วยังมีหลาย ๆ ท่าน 
ท่ีอยู่ในวงเวียนหรือวงกลมของการท างานในระบบท่ีผมพูดนี้ รัฐธรรมนูญครับ มาตรา ๗๘  
รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องท่ีเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีส่วนร่วมในการร่วมกัน
พัฒนาด้านต่าง ๆ บลา บลา บลา (Blah Blah Blah) จนถึงประโยคสุดท้ายร่วมรวมตลอด 
ท้ังการตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดบรรดาท่ีมีผลกระทบ บลา บลา บลา (Blah Blah 
Blah) ให้อ านาจครับ ให้สิทธิครับท่านประธาน แต่หน่วยงานหรือองค์กรมักไม่ได้สนใจท่ีจะท า
ร้องครับ นายต ารวจคนนั้นเคยไปร้องครับ เช่ือไหมครับว่า ก.ตร. ตอนนั้นเป็นอนุหรืออย่างไร
ไม่ทราบครับ เขียนบอกว่าท่านไม่ใช่ข้าราชการต ารวจท่านร้องไม่ได้ ใช่ครับ  ผมไม่ใช่เป็น
ข้าราชการต ารวจเพราะผมลาออกไป บอกร้องไม่ได้ พิจารณาไม่ได้ให้ไปฟ้องศาลปกครองเอา 
ไม่ต้องบอกครับว่าเป็นใคร แต่ผมสงสารคนท่ีอยู่ ท่ีจะมีหลักคิดการเป็นประชาธิปไตย 
โดยเฉพาะหลาย ๆ ท่านท่ีอาจจะเป็นนายต ารวจท่ีชื่นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่นชอบท่ีจะมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา
เข้าสู่กระบวนการครับ เบื่อหน่ายต่อสังคมท่ีข้ามหัวข้ามหางกระโดดกัน เอารัดเอาเปรียบ  
ไม่ดูแลผู้น้อย ผมอยากให้นายต ารวจหลาย ๆ ท่านท่ีเกษียณอายุหรือก่อนเกษียณอายุออกมา
เลือกตั้งครับ อบต. อบจ. เป็นได้ครับ มีความรู้ความสามารถดีครับทางการเมืองเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่นดีเสียอีก เป็นพันโทดองอยู่ตั้งนานไม่เป็นพันเอกเสียทีลาออกเลย เป็นพันเอกพิเศษ
ไม่ได้เป็นนายพล เพราะข้ามจะเป็นคุณอาอายุ ๑๕ ปีแล้วครองยศพันเอกพิเศษมา ๑๕ ปี 
ลาออกมาครับมาสู่ระบบการเมือง นั่นคือสิ่งท่ีผมอยากให้เข้าใจ แล้วถ้าใส่ลงไปมันก็จะท าให้
เขาสามารถกลับโดยเร็วมิชักช้า ค าว่า โดยเร็วมิชักช้า เปรียบเทียบครับ นายต ารวจรุ่นเดียวกัน  
คนหนึ่งออกมาสมัครไม่ได้เหมือนกันแต่ ๓ เดือนกลับเข้าบ้านเรียบร้อย แต่อีกคนหนึ่งออกมา
เหมือนกัน คนรุ่นเดียวกันเป็นนายต ารวจจากท่ีเดียวกันแต่ ๗ เดือนครับ อิหลักอิเหลื่อไหมครับ 



๕๘ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ดรุณี ๓๐/๒ 
 
ผมไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ มีระยะเวลาชัดเจน ไม่ยืดยาว ไม่ทอดยาว 
จนกระท่ังท าให้เขาเสียหาย นั่นคือสิ่งท่ีผมอยากให้เติมลงไปในมาตรานี้ครับท่านประธาน 
และย้ าเลยว่าถ้าเติมลงไปมันจะท าให้หลาย ๆ คน โดยเฉพาะนายต ารวจในยุคประชาธิปไตย
เข้าสู่สังคมประชาธิปไตยได้มากขึ้น เป็นสิทธิ เป็นเสียงท่ีจะสามารถธ ารงสิทธิและเสรีภาพ
ความเป็นกลาง ต ารวจไม่ใช่ทหารครับท่านประธาน ผมยังมีแนวคิดว่าต้องหลุดออกมาจาก
การเป็นทหาร ท าเยี่ยงทหารไม่ได้ ต ารวจต้องตั้งอยู่ในกระบวนการยุติธรรม เป็น ๑ ใน ๔ เสือ
ของกระบวนการยุติธรรม ต ารวจ ทนาย อัยการ ศาล เข้ามาล็อกนี้ได้เลย เปลี่ยนแปลงครับ 
ท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 
 

- ๓๑/๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       เสาวลักษณ์ ๓๑/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  คือผมก็ต้อง
ถามท่านว่าจะติดใจให้ลงมติหรือไม่ ผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้อย่างท่ีผมได้ชี้แจงแล้วว่า
สิ่งท่ีท่านพูดไว้นี้ผมฟังเองด้วย แล้วก็มีการบันทึกไว้อย่างละเอียด ถ้าท่านให้ลงมติ ผมก็ต้อง
เรียกตามกฎกติกา ขณะนี้เวลาเท่ียงกว่ากรรมาธิการไม่ได้แก้ไข สิ่งท่ีท่านพูดไว้ผมฟังและมีคุณค่า 
ผมบอกแล้วว่าการประชุมสภาและพิจารณาในวาระสองนั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา  
คนท่ีเรียนกฎหมายอยากจะอ่านสิ่งท่ีได้พูดไว้ในนี้ คราวนี้ผมต้องถามท่าน อย่าว่าผมไม่เป็นกลาง
หรืออะไร ผมต้องถามว่าท่านจะขอให้ลงมติไหมครับ แค่นั้นละครับ ท่านสุพิศาลครับ  
  พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (กรรมาธิการ)  :  ผมยังยืนครับเพราะว่า 
เป็นเหตุจ าเป็น  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ได้ครับ 
ไม่มีปัญหาครับ กรรมาธิการจะชี้แจงอะไรไหมเมื่อจะต้องลงมติ ไม่มีนะครับ ถ้าอย่างนั้น  
ผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา มีสัญญาณให้ 
สมาชิกที่มาประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เป็นขั้นตอน 
การตรวจสอบองค์ประชุม มาตรา ๘๖ ไม่มีการแก้ไข แต่มีผู้สงวนความเห็น ต้องถามมติ 
ท่ีประชุม 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอทราบ
องค์ประชุมนะครับ จ านวนผู้เข้าประชุม ๓๗๐ ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 
 
 
 
 
 
 

















































๖๐ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศันสนีย์ ๓๒/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต่อไป 
ผมจะขอถามมตินะครับ เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข แต่มีกรรมาธิการ
สงวนความเห็น ดังนั้นผมต้องถามมติจากท่ีประชุมว่าจะเห็นด้วยกับกรรมาธิการท่ีไม่มี 
การแก้ไขหรือไม่ ถามมตินะครับ ท่านผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการกดปุ่ม เห็นด้วย  
ท่านผู้ใดเห็นด้วยกับผู้ท่ีขอสงวนความเห็นกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ผู้ท่ีเห็นว่าควรงดออกเสียง 
กดปุ่ม งดออกเสียง เชิญท่านลงมติได้ครับ  
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มีท่านใด 
ยังไม่ลงมติไหมครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ ผลการลงมตินะครับ จ านวนผู้ลงมติ 
๓๗๗ ท่าน มีมติเห็นด้วย ๓๖๐ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๑๔ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน ไม่ลงคะแนน
เสียง ๒ ท่าน เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๖๑ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)         รัศมี ๓๓/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอเชิญ
เลขาธิการต่อครับ 
  นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการ
รัฐสภา)  :  มาตรา ๘๗ ไม่มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติ 
ขอสงวนค าแปรญัตติ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ยังไม่ได้ส่ง
รายชื่อให้ผม ไม่มีติดใจเลยนะครับ เจ้าหน้าท่ีรายงานว่ามาตรา ๘๗ ไม่มีผู้สงวนความเห็น
และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตตินะครับ ดังนั้นเมื่อมาตรา ๘๗ ไม่มีการแก้ไขก็ผ่าน 
ผ่านนะครับ เชิญเลขาธิการต่อครับ  
  นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการ
รัฐสภา)  :  มาตรา ๘๘ ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๘๙ ไม่มีการแก้ไข หมวด ๔ เงินเดือน  
เงินประจ าต าแหน่ง และเงินเพิ่มอื่น ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๙๐ ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๙๑  
มีการแก้ไข มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอรายชื่อ 
ผู้สงวนค าแปรญัตติ มาตรา ๙๑ ไม่มีการแก้ไข ผู้แปรญัตติไม่ติดใจนะครับ ไม่มีนะครับ ผ่านครับ  
  นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการ
รัฐสภา)  :  มาตรา ๙๒ ไม่มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอส่งรายชื่อ 
มาตรา ๙๒ กรรมาธิการท่ีสงวนความเห็นนะครับ  
  นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการ
รัฐสภา)  :  มาตรา ๙๓ ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๙๔ มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มาตรา ๙๔
ไม่มีการแก้ไข แต่มีกรรมาธิการท่านหนึ่งสงวนความเห็นครับ คือท่าน พลต ารวจตรี สุพิศาล
ภักดีนฤนาถ เชิญครับ 
  พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนท่านประธาน
ท่ีเคารพ ผม พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะ
สมาชิกรัฐสภา ต้องเติมท่านประธานเพื่อข้าราชการต ารวจท้ังประเทศ ผมเติมอย่างไรครับ  



๖๒ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)         รัศมี ๓๓/๒ 
 
แก้ไขโดยเติมเนื้อความในมาตรา ๙๔ ซึ่งมีอยู่นิดเดียว ข้าราชการต ารวจผมเติมตรงนี้ครับ 
อาจใช้เวลาส่วนตัวประกอบอาชีพเสริมเพื่อมีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งได้ แต่ต้องไม่มีผลประโยชน์
ขัดกันในหน้าท่ี และตามความเดิมครับ ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ 
ท้ังนี้ตามจ านวนและหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ผมว่าเงินเพิ่มนี่ 
มันไม่พอหรอกครับ ประเด็นนี้องค์กรต ารวจนี่ผมเรียนว่าผมอยู่มา ๓๐ กว่าปี เอารัดเอาเปรียบ
ข้าราชการต ารวจมากมาย เบียดบังเวลาส่วนตัวของข้าราชการต ารวจตลอดท้ังชีวิตรับราชการ 
ท าไมครับ งานต ารวจโดยเฉพาะงานสถานีต ารวจนะคือ ๒๔ คูณ ๗ ท่านประธานครับ ท างาน
เป็นกะ หมุนเป็นรอบอยู่ดี ๆ ก็ระดมงานนักขัตฤกษ์ก็ต้องมา วันเขาหยุดก็ไม่ได้หยุด นี่ คือ 
ชีวิตต ารวจครับ มีโจรก็ต้องออกไปจับ มีส านวนเข้าเวรท าส านวน ๘ ชั่วโมงไม่ได้ ๘ ชั่วโมงนะ 
อย่างต่ าท่ีสุด ๖ ชั่วโมง แต่ ๘ ชั่วโมงท่ีท่ีถูกกะเข้า มันมีรอบกะ ๖ กับ ๘ ท่านเชื่อไหมออกเวร
นาทีสุดท้ายรถชนอีก ๓ ชั่วโมงถึงจะกลับบ้านครับท่านประธาน นี่คือร้อยเวรกว่าจะเคลียร์ 
(Clear) จบบนโรงพักหรือมีปล้นทรัพย์ ไฟไหม้ นาทีสุดท้ายโน่นยันสว่างครับถึงจะได้กลับบ้าน 
พรุ่งนี้อีก ๑๖ ชั่วโมงต้องกลับมาเข้าเวรต่อ หายไป ๘ ชั่วโมงไปนอนได้ ๔ ชั่วโมง นั่นคือ 
ชีวิตต ารวจครับ ต ารวจสายตรวจที่เป็นชั้นพลต ารวจครับ ออกตะเวนกะละ ๖ ชั่วโมง หรือว่า 
๘ ชั่วโมงก็ตาม หยุด ๑๘ ชั่วโมงเปล่าครับ ออกเวรครับ ไปตั้งด่านต่ออีก ๒ ชั่วโมง นายอยาก
ตั้งนายระดมปิดพื้นท่ี ไม่ใช่ครับ มันมีม็อบ (Mop) มา ไประดมมาเลยนี่กรุงเทพมหานครครับ 
ข้าราชการต ารวจไม่พอ เรียกมาต่างจังหวัดทุกภาคทยอยมาซอยแจ้ง แต่ก่อนไม่มีเบี้ยเล้ียง มี
เงินค่าอาหาร ค่าล่วงเวลา ผมบอกท าไมท ากับเขาอย่างนี้ ใช้เขาเยี่ยงผักเยี่ยงปลาไม่ดูแลเขา 
ข้าราชการต ารวจ ๒๓๐,๐๐๐ คืออัตรา ๑๙๐,๐๐๐ คือคนของครองเศษ ๑๐๐,๐๐๐ กว่าคน
คือข้าราชการชั้นประทวนท่ีมีเงินเดือนต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาทครับ ------------------------------- 
 

- ๓๔/๑ 
 

 
 
 



๖๓ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศิริรัตน์ ๓๔/๑ 
 
๓๐,๐๐๐ บาทนี่คือมันไม่ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางของสังคมโลกครับ รายได้ปานกลาง
คือ ๑๕,๐๐๐ เหรียญต่อปี ก็ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท เดือนหนึ่งอย่างต่ าต้องได้ 
๓๐,๐๐๐ บาท ท าอย่างไรครับให้ข้าราชการต ารวจก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ก็ต้องเอา
เวลาคืนให้เขาครับท่านประธาน ใช้เขาตามวงรอบ มีก าลังพลให้เพียงพอ หมุนให้เหมาะสม
หากใช้เขาก็ต้องจ่ายเบี้ยเล้ียง เงินเป็นรายชั่วโมงให้เขาครับ นี่ครับรัฐบาลไม่เคยดูแล รัฐบาล
ไม่เคยเอาใจใส่ สักแต่ว่าใช้ ๆ อย่างเดียว ต ารวจท าได้ ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ของท่านอดีต 
ท่านหนึ่งครับ ผมสีเหมือนผมนี่ล่ะ บอกว่าต้องท าได้ เลิกครับ เลิกท าได้สักทีหนึ่ง เห็นใจ
ต ารวจครับ ผมถึงเติมลงไปเหตุผลว่าเขาสามารถใช้เวลาส่วนตัว ลองคิดดูนะครับว่าต ารวจ  
คนหนึ่งถ้ามีกะชั้นประทวนเข้า ๖ ชั่วโมงหรือ ๘ ชั่วโมง หมุนอีกรอบหนึ่งถ้ามี ๔ กะ ก็คือ 
พักไป ๑ รอบก็คืออีก ๓ ผลัด อีก ๓ ผลัดนี้เขาสามารถใช้เวลานอน ๑ ผลัด อีก ๒ ผลัด 
ท่ีเหลือนี้ท่ีต้องเว็ต (Wait) เข้ามา หรือรอหมุนนี้ เขาสามารถไปท าธุรกิจไปยืนขายข้าวเหนียวปิ้ง 
ไปท าก๋วยเตี๋ยว ไปท าส้มต า หรือท างานออนไลน์ เดือนหนึ่งได้สัก ๑๕,๐๐๐ บาท ก็ก้าวข้าม
กับดักรายได้ปานกลางแล้ว ปล่อยเขาครับ เขียนเป็นกฎหมายครับ ถ้าไม่เขียนเป็นกฎหมายบอก
มันก็ท าอยู่ทุกวันนี้มันแอบกันท า ไม่ถูกครับ เขียนเป็นกฎหมายเพื่อคุ้มครองเขาถ้าเขามีสิทธิ 
แต่ท่ีผมเขียนว่าห้ามขัดกันต่อผลประโยชน์ เช่น เป็นต ารวจสายตรวจครับ แต่ไปคุมร้านทอง
เก็บสตางค์หรือไปคุมตามผับตามบาร์ มันขัดกันต่อผลประโยชน์หรือเป็นพนักงานสอบสวน  
ไปยืนว่าความเลย เอาส านวนคดีรถชนว่ามานี้ คดีนี้มาสั่ง ไม่ได้ นั่นคือขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
หากเป็นสายตรวจอาจจะไปใช้เวลาว่างไปขับรถในบริษัทเอกชนหรืออาจจะไปเป็นผู้ตรวจ 
รปภ. หัวหน้าสายตรวจ เสริมงานสร้างมวลชนขึ้นมาเพ่ือให้มีรายได้ ปล่อยเขาครับ มันจะท า
ให้ภาพต ารวจท่ีเป็นข้าราชการต ารวจ ๑๐๐,๐๐๐ เศษ ๆ ข้าราชการชั้นประทวนท่ีรอจะอ้าปาก
แฟลตก็มีแต่โครงสร้าง นี่ครับผมไปแฟลตเก่าท่ีสุดท่ีเคยอยู่ ๓๐ กว่าปีครับ เน่าหมดเลย 
เหม็นด้วย เห็นใจครับข้าราชการต ารวจ ปล่อยให้มีกฎหมายท่ีเขียนแล้วให้เขาลืมตาอ้าปาก 
มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างถูกกฎหมายครับ เพราะถูกกฎหมายเพราะอะไร เพราะมันเขียนไว้ 
ในกฎหมายว่าเขาท าได้ครับ ผู้บังคับบัญชาจะได้ไม่กดหัวเขา บอกเฮ้ยไปท าส่วนตัวอย่างนั้น
ได้อย่างไร ก็เวลานอกราชการผมท่าน ผมก็ไปท าเดี๋ยวผมก็มาเข้าเวรตามปกติ ผมก็ไม่ท าอะไร
ขัดต่อผลประโยชน์ในหน้าท่ีของผมเท่านี้ครับ มันก็จะท าให้ข้าราชการต ารวจท้ังประเทศ 
๑๐๐,๐๐๐ เศษ ๆ ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ นะครับพูดง่าย ๆ มากกว่าครึ่งมีรายได้ครับท่าน  



๖๔ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศิริรัตน์ ๓๔/๒ 
 
๓๐,๐๐๐ บาทก้าวข้ามแน่นอนเพราะเงินเดือนสตาร์ต (Start) ๑๕,๐๐๐ บาทแน่นอน  
รัฐค้ าให้ พลต ารวจใหม่ ๆ มีเวลาว่างไปท าอีก ๑๕,๐๐๐ ก็ ๓๐,๐๐๐ รวมแล้วแป๊ะเจี๊ยะได้
เบ้ียเลี้ยงได้อะไรพวกนี้เพ่ิมมา แน่นอนครับก้าวข้ามกับดักหลาย ๆ ประการ ถ้าประเทศไทย
รัฐบาลไม่สนใจต ารวจก็จะถูกกดทับแบบนี้เยี่ยงทหาร ขอบคุณครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับ 
กรรมาธิการชี้แจงครับ  
  พลต ารวจโท อ านวย นิ่มมะโน (กรรมาธิการ)  :  พลต ารวจโท อ านวย นิ่มมะโน 
กรรมาธิการครับ สั้น ๆ นิดเดียวครับ เมื่อกฎหมายไม่มีห้ามก็แสดงว่ามี แล้วถ้าเขียนให้มี 
ต้องเขียนกรอบต้องเขียนข้อก าหนดอะไรอีกเยอะ ระหว่างหน่วยนั้นกับหน่วยนั้นไม่เหมือนกัน  
ยิ่งไปกันใหญ่ครับ เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีบทบัญญัติห้ามไว้ มีอยู่ในตัวครับ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ท่ีจะประกอบสัมมาอาชีพต่าง ๆ แต่ต้องไม่กระทบกับหน้าท่ีราชการตามปกติ ขอบพระคุณครับ 
 

- ๓๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ภาวดี ๓๕/๑ 
 
  พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (กรรมาธิการ)  :  ผมขออนุญาตครับ 
ท่านประธาน ขอให้บันทึกข้อความท่ีท่านอ านวยพูดไว้ด้วยและประชาชนท่ีเป็นข้าราชการ
ต ารวจจ าไว้นะครับว่า ไม่มี ท าได้ ขอบคุณครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  แล้วตกลง
ท่านไม่ติดใจท่ีจะต้องโหวตนะครับท่านสุพิศาล 
  พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (กรรมาธิการ)  :  ครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่ต้องครับ 
เพราะเขารับว่าใช้ได้แล้วมาตรานี้  
  พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (กรรมาธิการ)  :  ก็ ไม่ติดใจครับ  
ท่านอ านวยบอกว่ามี ผมก็ยอมตามท่านอ านวยครับ ไม่ติดใจครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ 
  พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (กรรมาธิการ)  :  แต่ให้บันทึกไว้เลยนะครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต้องบันทึก
อยู่แล้วครับ  
  พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (กรรมาธิการ)  :  ให้ประชาชนท่ีเป็น
ข้าราชการต ารวจ ลูก เมีย ได้รับรู้เลยว่าประกอบอาชีพได้ เพราะไม่ได้มีบัญญัติไว้นะครับ 
โปรดท ามาค้าขายท่ีอยากท า ใครใคร่ค้า ค้าครับ ท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  บันทึกไว้เลย
จากนี้แล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้ ท่านไม่ต้องโหวตนะครับ ก็ขอบคุณครับ เชิญเลขาธิการต่อ  
  นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการ
รัฐสภา)  :  มาตรา ๙๕ ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๙๖ ไม่มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวน
ความเห็น 
  ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญ 
พันต ารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์  
  พันต ารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ (กรรมาธิการ)  :  เรียนท่านประธานสภา
ท่ีเคารพ ผม พันต ารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล ในฐานะสมาชิกรัฐสภาและเป็นกรรมาธิการเสียงส่วนน้อยท่ีขอสงวนความเห็น 



๖๖ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ภาวดี ๓๕/๒ 
 
ในมาตรา ๙๖ นี้ครับ มาตรา ๙๖ เป็นมาตราท่ีว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีประจ าอยู่ 
ในต่างประเทศหรือต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ตร. เงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษที่ในร่างฉบับนี้ก็มีเขียนไว้ในมาตรา ๖๒ ซึ่งผมมีความเห็นว่าเขียนเอาไว้
ผิดหมวด มาตรา ๖๒ นั้นก็อยู่ในหมวด ๒ ก็คือเร่ืองต าแหน่งและการก าหนดต าแหน่ง แต่ว่า
ดันเขียนเรื่องเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษไว้ในหมวดนั้น แล้วก็ใช้ถ้อยค าท่ีไม่ครอบคลุมทุกหน้างาน
ของต ารวจอยู่ในกระบวนการยุติธรรม ผมจึงขอสงวนความเห็นน าเรื่องเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่ง
ท่ีมีเหตุพิเศษท่ีเกี่ยวกับหน้างานในกระบวนการยุติธรรมเอาไว้ในมาตรา ๙๖ ท่ีก าลังพิจารณา
อยู่นี้ แล้วก็ขอเสนอปรับถ้อยค าให้ทุกหน้างานของต ารวจท่ีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมได้รับ
เงินเพิ่มพิเศษนี้อย่างครอบคลุม ผมขอเสนอข้อความเพิ่มเข้าไป ๔ วรรคนะครับ ขอสไลด์ 
(Slide) ด้วยครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  พันต ารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ (กรรมาธิการ)  :  ในวรรคสอง ผมเขียนว่า 
ให้ข้าราชต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนท่ีจัดท าและรับผิดชอบ  
ในส านวนคดี ต าแหน่งในกลุ่มสายงานวิชาชีพเฉพาะท่ีจัดท าและรับผิดชอบในรายงาน 
ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานประกอบส านวนคดี และต าแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
ท่ีรับผิดชอบในการจับกุมผู้ต้องหาเป็นข้าราชการต ารวจท่ีได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่ง 
ท่ีมีเหตุพิเศษตามวรรคหนึ่ง วรรคต่อไปครับ ข้าราชการต ารวจท่ีได้รับเงินเพิ่มตามวรรคสอง
ต้องปฏิบัติหน้าท่ีจริงและไม่ใช่หัวหน้าส่วนราชการ  
  วรรคต่อไป การก าหนดจ านวนเงินเพิ่มตามวรรคสอง ให้พิจารณาเปรียบเทียบ
กับค่าตอบแทนท่ีรัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการฝ่ายอัยการและฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย แล้วก็วรรคสุดท้าย ให้ ก.ตร. และกระทรวงการคลัง
ร่วมกันพิจารณาทบทวนเงินเพิ่มพิเศษตามวรรคหนึ่งให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ 
ในทุก ๓ ปี  
  ก่อนอื่นผมก็ต้องขอน าเสนอเหตุผลว่าท าไมข้าราชการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าถึงต้องควรท่ีจะมีเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ
ท่ัวไป ถ้าเทียบกันในคุณวุฒิการศึกษาหรือว่าอายุงานก็พอ ๆ กัน อันนี้ไม่ใช่เหตุผลท่ีว่า 
ถ้าค่าตอบแทนน้อยต ารวจจะทุจริตหรือว่าค่าตอบแทนมากต ารวจจะไม่ทุจริต ต ารวจรีดไถ 



๖๗ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ภาวดี ๓๕/๓ 
 
เพราะค่าตอบแทนน้อยแสดงว่าถ้าค่าตอบแทนเยอะต ารวจจะไม่รีดไถ จะไม่ เรียกสิบบน  
อันนี้เป็นตรรกะท่ีผิดไม่เกี่ยวข้องกันเลย อัยการหรือผู้พิพากษาท่ีได้เงินเดือนเยอะก็โกงได้ รับ
สินบนได้ ถ้าหากว่ากลไกการตรวจสอบจากประชาชนไม่ดี เรื่องโกง เรื่องทุจริต เรื่องสินบน 
วิธีแก้ก็คือแก้ท่ีโครงสร้างอ านาจ ความโปร่งใส แรงจูงใจเชิงบวกแก่คนแจ้งเบาะแส อย่างท่ี 
ผมเคยเสนอไปแล้วนะครับ แต่ไม่ใช่ด้วยการเพิ่มค่าตอบแทนแน่นอน แล้วก็ไม่ใช่เหตุผล 
เร่ืองการท างานหนัก งานเยอะคนน้อยต้องไปแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นครับ -------------------------- 
  

- ๓๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)           ศิริวรรณ ๓๖/๑ 
 
การกระจายอ านาจเพื่อให้คนเพียงพอ ท างานนอกเวลาก็ได้ค่าตอบแทน โอที (OT) ซึ่งไม่เกี่ยวกับ
เงินเพิ่มพิเศษในมาตรานี้ เหตุผลหลักเลย เรื่องของท่ีต้องมีเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้ก็คือเรื่องของ
ความรับผิดชอบ ประเทศอารยะ ต ารวจในกระบวนการยุติธรรมเขาได้เงินค่าตอบแทนสูงกว่า
ข้าราชการท่ัวไปเกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุผลท่ีว่าเขาต้องแบกความรับผิดชอบท่ีสูงกว่า
ข้าราชการอื่น ๆ ท่ัวไปนะครับ ประโยคท่ีบอกว่าขาข้างหนึ่งอยู่ในคุกคือมันต้องท าให้เป็น
อย่างนั้นจริง ๆ ถ้าถูกสงสัยว่าท างานผิดพลาดก็ต้องถูกฟ้องร้องได้จริง ๆ นี่คือความรับผิดชอบ 
นี่คือความเสี่ยง แล้วก็เป็นภาระท่ีมากกว่าข้าราชการท่ัวไป จึงต้องมีค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นมา 
ให้เกิดความแฟร์ (Fair) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะครับ ถึงแม้ปัจจุบันอาจจะเห็นว่า
ข้าราชการพวกเดียวกันก็มีแนวโน้มท่ีจะช่วยพวกเดียวกันเอง เขาก็มักจะปกป้องคนท าผิด 
เพราะว่ามองเป็นพวกเดียวกันเอง แล้วมันจะรับผิดชอบสูงตรงไหน ใช่ไหมครับ อาจจะมี
หลายท่านกังวลตรงนี้ คือผมก็ไม่ได้บอกว่าจะขอเพิ่มค่าตอบแทนอย่างเดียว คือผมก็ต้อง
เสนอว่าผมก็ต้องเพิ่มค่าตอบแทนแล้วก็ต้องเพ่ิมความรับผิดชอบ เพ่ิมการถูกตรวจสอบให้ได้
ตามมาตรฐานสากลไปพร้อม ๆ กัน ค่าตอบแทนต ารวจซึ่งมาจากภาษีประชาชนนะครับ  
ถ้าเพิ่มประชาชนจะรู้สึกว่าเป็นธรรมกับประชาชนด้วย ท่ีเพ่ิมค่าตอบแทนแล้วต ารวจท่ีอยู่ใน
กระบวนการยุติธรรมจะได้รับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น  
  อีกประเด็นหนึ่งนะครับ ท่ีผมเสนอว่าการก าหนดจ านวนเงินเพ่ิมนี้ให้พิจารณา
เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนท่ีรัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการฝ่ายอัยการ ฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม 
ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมประกอบด้วย เพราะอะไรครับ เพราะผมเห็นคุณค่าคนเท่ากัน 
ไม่ว่าจะเป็นต ารวจ อัยการหรือว่าศาล ทุกคนมีค่าเท่ากัน มีศักดิ์ศรีเท่ากัน ไม่ใช่ท ากฎหมาย 
ให้ต ารวจต้องมาถูกอัยการหรือถูกผู้พิพากษาจิกใช้งาน ยังไม่พอนะครับ เป็นผู้บังคับบัญชา 
ก็ไม่ใช่นะครับ แล้วก็ยังมาก าหนดค่าตอบแทนท่ีมันเหลื่อมล้ ากันไปใหญ่เข้าไปอีกนะครับ  
ก็ขอเพื่อนสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้เห็นใจต ารวจท่ีท างานในกระบวนการยุติธรรมก็ช่วยโหวตให้ข้อเสนอ
ของผมท่ีเป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยในมาตรานี้ให้ผ่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  กรรมาธิการ
ชี้แจงหน่อยครับ ไม่ชี้แจงนะครับ ไม่มีนะครับ ท่านพันต ารวจตรี ชวลิต ติดใจไหมครับ ยังติดใจ
ท่ีจะขอให้ลงมตินะครับ ผมต้องขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับ  



๖๙ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)           ศิริวรรณ ๓๖/๒ 
 
  (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา มีสัญญาณให้
สมาชิกที่มาประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงติ) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เป็นขั้นตอน
การตรวจสอบองค์ประชุมเพ่ือลงมติในมาตรา ๙๖ นะครับ มาตรา ๙๖ ไม่มีการแก้ไขนะครับ 
แต่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ดังนั้นจึงต้องมีมตินะครับ ขอทราบองค์ประชุมนะครับ 
จ านวนผู้เข้าประชุม ๓๖๘ ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๗๐ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ณัฐวดี ๓๗/๑ 
 
 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต่อไปผมจะ
ขอถามมตินะครับ มาตรานี้กรรมาธิการไม่มีการแก้ไข แต่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  
ขอถามมติเลยนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก 
โปรดกดปุ่ม เห็นด้วย ผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการท่ีสงวนความเห็นโปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย  
ท่านผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญท่านสมาชิกลงคะแนนได้ครับ 
 (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มีท่านใด 
ยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับ ตรวจสอบหน้าจอสักเล็กน้อย ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 
จ านวนผู้ลงมติ ๓๖๒ ท่าน เห็นด้วย ๓๔๔ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๑๔ ท่าน งดออกเสียง ๒ ท่าน 
ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ ท่าน องค์ไม่ครบ แต่เมื่อสักครู่ตรวจสอบแล้วครบ ผมถามมติใหม่นะครับ 
ล้างเครื่องครับ องค์ประชุมขาดไป ๑ ท่าน ดังนั้นการลงคะแนนเมื่อสักครู่ผมขอถามใหม่ครับ 
ขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกทีก็แล้วกัน ขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับ 
 

- ๓๘/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ธัญรดา ๓๘/๑ 
 
  (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา มีสัญญาณให้
สมาชิกที่มาประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่ีต้อง
ตรวจสอบองค์ประชุมใหม่เพราะผมเห็นสมาชิกบางท่านเดินออกไปก่อนท่ีจะถามมตินะครับ  
ขอเชิญท่านเข้ามาใหม่นะครับ เป็นขั้นตอนการตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ  
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอทราบ
องค์ประชุมครับ จ านวนผู้เข้าประชุม ๓๗๔ ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๗๒ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            สวรรยา ๓๙/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต่อไปผมจะ
ขอถามมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากกดปุ่ม เห็นด้วย 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการท่ีสงวนความเห็นกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ท่านใดเห็นควร 
งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญท่านลงมติได้ครับ  
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านสมาชิก
กรุณาตรวจบัตรลงคะแนนหน่อยนะครับ เสียบบัตรลงคะแนนครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงไหมครับ 
ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ จ านวนผู้ลงมติ ๓๘๕ ท่าน เห็นด้วย ๓๖๐ ท่าน ไม่เห็นด้วย 
๑๙ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๕ ท่าน เป็นอันว่าท่ีประชุมเห็นชอบด้วย
กับกรรมาธิการในมาตรา ๙๖  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๗๓ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง)            สวรรยา ๓๙/๒ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอเชิญ
เลขาธิการต่อครับ  
  นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการ
รัฐสภา)  :  หมวด ๕ การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน ไม่มีการแก้ไข 
มาตรา ๙๗ ไม่มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเหน็และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มาตรา ๙๗ 
ไม่มีการแก้ไขนะครับ มีผู้สงวนความเห็นและผู้สงวนค าแปรญัตติมีไหมครับ ไม่มีท่านใด
ประสงค์ไหมครับ ไม่ติดใจนะครับ ผู้สงวนความเห็นและผู้สงวนค าแปรญัตติ ผ่านนะครับ
มาตรา ๙๗ เชิญเลขาธิการต่อครับ  
  นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการ
รัฐสภา)  :  มาตรา ๙๘ มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวน
ค าแปรญัตติ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มาตรา ๙๘
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขนะครับ มีผู้สงวนความเห็นและผู้สงวนค าแปรญัตติ มีท่านใด  
ไหมครับ ไม่มีท่านใดประสงค์จะสงวนความเห็นหรือสงวนค าแปรญัตติไม่ติดใจนะครับ  
แต่เนื่องจากมาตรา ๙๘ กรรมาธิการมีการแก้ไข ก็ต้องลงมติอยู่ดีนะครับ ขอตรวจสอบ 
องค์ประชุมครับ  
  (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา มีสัญญาณให้
สมาชิกที่มาประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  รบกวน 
ท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง เป็นขั้นตอนการตรวจสอบองค์ประชุมครับ เชิญครับผมมองไม่เห็น 
ท่านลุกขึ้นยืนพูดได้เลยครับ เชิญท่านท่ียกมือขึ้น ขอประทานโทษ 
  นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม ชัยชนะ เดชเดโช เมื่อสักครู่ระบบท างานช้าครับ เลยจะหารือ
ท่านประธานว่าขอให้พักการประชุมบ้างได้ไหมครับ เพราะเพ่ือนสมาชิกหลายท่าน 
 



๗๔ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            สวรรยา ๓๙/๓ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ใกล้จะพักแล้ว 
เดี๋ยวขอมาตรานี้ก่อน สมาชิกก าลังเข้ามาแล้วครับ ตอนนี้เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบ 
องค์ประชุมเพื่อจะลงมติมาตรา ๙๘ ครับ ซึ่งมีการแก้ไขแต่ไม่มีผู้ติดใจสงวนความเห็นและ 
ค าแปรญัตติครับ ขอนับองค์ประชุมก่อนนะครับ เชิญท่านแสดงตนนะครับ  
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอทราบ
องค์ประชุมครับ จ านวนผู้เข้าประชุม ๓๗๓ ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๗๕ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)     วาสนา ๔๐/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต่อไปผมจะ
ขอถามมติในมาตรา ๙๘ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการโปรดกดปุ่ม 
เห็นด้วย สมาชิกท่านใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขคือให้คงไว้ตามร่างเดิมโปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย 
สมาชิกท่านใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญท่านสมาชิกลงมติได้ครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายสันติ พร้อมพัฒน์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง)  :  ท่านประธาน 
๔๐๕ เห็นด้วยนะครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  หมายเลข ๔๐๕ 
บวกเข้าไป ๑ ท่าน เห็นด้วย ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ ผลการลงมติจ านวนผู้ลงมติ 
๓๘๑ ท่าน เห็นด้วย ๓๗๖ ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง  
๔ ท่าน เป็นอันว่าท่ีประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๙๘ ท่ีคณะกรรมาธิการมีการแก้ไขนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๗๖ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)     วาสนา ๔๐/๒ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอเชิญ
เลขาธกิารต่อครับ และกราบเรียนเชิญท่านประธานรัฐสภาต่อครับ  
  นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการ
รัฐสภา)  :  มาตรา ๙๙ ไม่มีการแก้ไข มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่มีผู้สงวน
ความเห็น และผู้สงวนค าแปรญัตติไม่ติดใจนะครับ มาตรา ๙๙ ผ่านนะครับ 
  นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการ
รัฐสภา)  :  มาตรา ๑๐๐ ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๑๐๑ ไม่มีการแก้ไข มีผู้แปรญัตติขอสงวน 
ค าแปรญัตติ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มาตรา ๑๐๑ 
ผู้สงวนความเห็นไม่ติดใจนะครับ กรรมาธิการไม่ได้แก้ไข ผ่านครับ  
  นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการ
รัฐสภา)  :  หมวด ๖ วินัย และการรักษาวินัย ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๑๐๒ ไม่มีการแก้ไข  
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านชวลิต
สงวนความเห็นนะครับ เชิญครับ 
  พันต ารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ (กรรมาธิการ)  :  มาตรานี้มีผมคนเดียว 
และมาตรา ๑๐๓ ก็น่าจะมีคนพูดหลายท่าน ท่านประธานท่ีเคารพ ผม พันต ารวจตรี ชวลิต 
เลาหอุดมพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะสมาชิกรัฐสภา 
และกรรมาธิการเสียงส่วนน้อยท่ีขอสงวนความเห็นในมาตรา ๑๐๒ แล้วก็ขอเสนอเพิ่มอีก  
๑ มาตรา ก็คือมาตรา ๑๐๒/๑ จริง ๆ มาตรา ๑๐๒ ถึงมาตรา ๑๐๔ เป็นมาตราท่ีว่าด้วย 
การก าหนดว่าให้ข้าราชการต ารวจต้องท าอะไร ถ้าไม่ท าก็จะถือว่าเป็นความผิดวินัยนะครับ  
แล้วห้ามข้าราชการต ารวจท าอะไร ถ้าฝ่าฝืนก็จะถือว่าเป็นความผิดวินัย ก็จะแบ่งเป็น ๒ ระดับ 
ก็คือผิดแบบธรรมดากับผิดแบบร้ายแรง เชื่อมกับบทก าหนดโทษทางวินัยก็คือมาตรา ๑๐๗ 
อันนี้ก็ถือเป็นกฎหมายสารบัญญัติ ถัดไปก็เป็นหมวด ๗ การด าเนินการทางวินัย มาตรา ๑๐๙ 
ถึงมาตรา ๑๒๔ ก็ถือว่าเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติ --------------------------------------------------- 
                 - ๔๑/๑ 



๗๗ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ดรุณี ๔๑/๑ 
 
พอมาถึงมาตราที่เป็นเร่ืองวินัยผมก็อยากท่ีจะปูพื้นสั้น ๆ ก่อนว่าค าว่า วินัย มันไม่ได้หมายถึง
การเข้าแถวตรงเป๊ะ ขวาหัน ซ้ายหัน ท าท่าทางการเคารพแบบต้องเป๊ะ ต้องเนี้ยบ ทรงผม 
ต้องเกรียนอะไรท านองนี้ แต่ค าว่า วินัย จริง ๆ แล้วก็หมายถึงการท่ีต้องท าแล้วก็ห้าม 
ท าตามข้อความที่เขียนในมาตรา ๑๐๒ ถึงมาตรา ๑๐๔ นี่ล่ะครับ จริง ๆ วินัยในท่ีนี้เป็นเร่ือง
ขององค์กรกับบุคลากรท่ีอยู่ในองค์กรนั้น ๆ วินัยก็คือสิ่งท่ีองค์กรบังคับให้บุคลากรในองค์กร 
ต้องท าหรือห้ามท าอะไรบ้าง แล้วถ้าฝ่าฝืนก็จะมีความผิดทางวินัย ซึ่งก็หมายถึงการลงโทษ
ขององค์กรต่อบุคลากรนั่นเอง เป็นคนละเรื่องกันกับความผิดทางอาญาท่ีบุคคลกระท าผิดต่อรัฐ
และรัฐเป็นผู้ลงโทษ ก็ขอปูพื้นแยก ๒ ข้างให้ทุกท่านเข้าใจตรงนี้ก่อน อาจจะมีหลาย ๆ ท่าน
ปนกันนะครับ  
  ทีนี้มาดูกันท่ีมาตรา ๑๐๒ ว่ามันแย่อย่างไร ท าไมผมถึงต้องขอเสนอแก้ไข 
เหตุผลแรกก็คือข้อความในวรรคแรกท่ีข้าราชการต ารวจต้องถือและปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีและจรรยาบรรณของต ารวจตามท่ีก าหนดในกฎ 
ก.ตร. คือผมเห็นว่าข้อความมันไปซ้ ากับมาตรา ๑๐๓ (๑) ผมก็สงสัยว่าจะเขียนซ้ าซ้อนกันท าไม 
แล้ววรรคสองท่ีเขียนว่ากฎ ก.ตร. ตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๖๐ วัน
นับตั้งแต่วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผมก็คิดว่ามันก็อยู่ผิดท่ีผิดทาง มันควรจะอยู่ใน
บทเฉพาะกาลหรือเปล่าครับ กระบวนการคิดของผมในการปรับปรุงกฎหมายในส่วนวินัยตรงนี้ 
ท้ังการก าหนดข้อปฏิบัติ ข้อห้าม การก าหนดโทษ แล้วก็กระบวนการด าเนินคดี ผมก็ไม่ได้ไป
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นไกลท่ีไหนเลย ผมก็เทียบกับกฎหมายท่ีเป็นรากเหง้าของกฎหมายนี้
ก็คือ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนนั่นเอง ข้อความส่วนใหญ่ในมาตราท่ีเกี่ยวข้องกับ
วินัยในร่าง พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... นี้เหมือนกันกับกฎหมายข้าราชการพลเรือนเลย 
ข้อความส่วนใหญ่ก็คือเหมือนกับก็อปปี (Copy) กันมาเลย แล้วก็มีการดัดแปลงคือพอเมื่อ
เทียบกันมาตราต่อมาตราแล้วพอเจอข้อความบางส่วนท่ีดัดแปลงให้ไม่เหมือนกัน ผมก็จะตั้ง
ค าถามว่าดัดแปลงไปเพื่ออะไร ดีกว่าข้อความเดิมของกฎหมายข้าราชการพลเรือนหรือไม่ 
ตรงไหน ต้องตั้งค าถามไว้เสมอ อย่างมาตรานี้ควรจะใช้ข้อความเป็น ข้าราชการต ารวจต้อง
รักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
ข้อความกลับไปเหมือนข้าราชการพลเรือนนะครับ จริง ๆ ก็เป็นอันเข้าใจง่าย เรียบง่ายอยู่แล้ว 
ข้อความท่ีเป็นข้อปฏิบัติ เช่นต้องถือและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการอะไรนี้ 



๗๘ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ดรุณี ๔๑/๒ 
 
ควรจะไปรวมอยู่ในอนุมาตราของมาตรา ๑๐๓ ก็คือเป็นการจัดให้เป็นท่ีเป็นทางจะได้ 
ไม่ล าบากคนอ่าน คนใช้กฎหมายนะครับ  
  ต่อไปก็จะเป็นมาตราท่ีผมขอเสนอขึ้นใหม่ก็คือมาตรา ๑๐๒/๑ เขียนว่า
ข้าราชการต ารวจต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ผมเห็นว่า พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนมีมาตรานี้ 
แต่ท าไมพอแยกมาเป็น พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรานี้ถึงหายไป คือคนร่างตอนนั้น
ไม่อยากจะให้ต ารวจสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจเหมือนข้าราชการพลเรือนหรืออย่างไร อันนี้ผมสงสัย
อย่างมากเลย มันต้องมีมาตรฐานเดียวกันใช่ไหม การเขียนกฎหมายแบบนี้คืออยากให้ต ารวจ
ร่วมกับทหารล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ได้ง่าย ๆ หรืออย่างไรถึงเอามาตรานี้ออกไป การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นหน้าท่ีของต ารวจท่ีต้องท า ผมจึงได้ขอสงวนความเห็น
ขอเพิ่มมาตรา ๑๐๒/๑ ขึ้นมานี้ ขอบคุณครับ  
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ขึ้นบัลลังก์
เพ่ือด าเนินการประชุมต่อไป) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  กรรมาธิการชี้แจงไหมครับ ไม่ชี้แจงนะครบั 
โดยท่ีมาตรานี้ไม่มีการแก้ไขแต่ว่ากรรมาธิการสงวนความเห็น จึงต้องขอมติท่ีประชุมว่า 
จะเห็นด้วยท่ีกรรมาธิการไม่แก้ไข หรือจะเห็นด้วยท่ีกรรมาธิการสงวนความเห็นนะครับ 
ขอเชิญท่านสมาชิกกรุณาแสดงตนครับ  
  (นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีสัญญาณให้สมาชิกท่ีมาประชุมทราบ
ก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  สมาชิกกรุณากดบัตรแสดงตนนะครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  สมาชิกพร้อมปิดการแสดงตนครับ 
จ านวนผู้ท่ีแสดงตนในขณะนี้ ๓๖๕ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ  
 

















































๗๙ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       เสาวลักษณ์ ๔๒/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอถามมติท่ีประชุมว่าจะเห็นด้วย
กรรมาธิการเสียงข้างมากท่ีไม่มีการแก้ไข หรือเห็นด้วยกับกรรมาธิการท่ีสงวนความเห็น  
ท่านผู้ใดเห็นว่าไม่ควรแก้ไขตามกรรมาธิการเสียงข้างมากกว่ากดปุ่ม เห็นด้วย ผู้ใดไม่เห็นด้วย
คือเห็นด้วยกรรมาธิการท่ีสงวนความเห็นกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ผู้ใดควรงดออกเสียงกดปุ่ม  
งดออกเสียง ขอเชิญลงมติครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  พร้อมนะครับ ปิดการลงมติครับ  
จ านวนผู้ลงมติ ๓๖๗ ท่าน เห็นด้วย ๓๔๗ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๑๖ ท่าน งดออกเสียง ๒ ท่าน  
ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ ท่าน มติท่ีประชุมเห็นด้วยกรรมาธิการเสียงข้างมากไม่แก้ไขนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๘๐ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศันสนีย์ ๔๓/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญต่อครับ 
  นางพรพิศ เพชรเจริญ (เลขาธิการรัฐสภา)  :  มาตรา ๑๐๓ มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  มาตรา ๑๐๓ มีกรรมาธิการ 
สงวนความเห็น แล้วก็มีผู้แปรญัตติสงวนค าแปรญัตติ รวมท้ังมีสมาชิกท่ีไม่ได้แปรญัตติ 
ขออภิปรายเพราะมีการแก้ไขท้ังหมดขณะนี้ ๔ ท่าน ท่านแรกกรรมาธิการสงวนความเห็น 
พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ เชิญครับ 
  พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนท่านประธาน
ท่ีเคารพครับ ผม พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาและกรรมาธิการเสียงส่วนน้อย ในมาตรา ๑๐๓ ทางกรรมาธิการ 
ก็แก้มาส่วนหนึ่งซึ่งบางส่วนก็สอดคล้องกับท่ีผมขอแก้นะครับ แต่ผมจะลงไปท่ีผมขอแก้เลย 
ในมาตรา ๑๐๓ นั้นมีท้ังหมด ๑๘ วงเล็บ หรือ ๑๘ อนุครับ แล้ว ๑๘ อนุท่ีผมขอแก้นะครับ 
โดยเฉพาะสาระส าคัญหลักก็คือเรื่องของการเติมไปใน (๒) ครับท่านประธาน ผมมีเนื้อความ
ท่ีจะต้องเติมใน (๒) คือหลังจากค าว่า หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ  
ผมเติมว่า หรือ อีกครับ ประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นด้วย อันนี้เป็น ๑ จุดท่ีผมเติม ส่วนท่ีเหลือ
ใน (๘) ผมตัดเช่นเดียวกับทางกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่เห็นเหมือนกันนะครับ แต่ไม่ได้เติม
วรรคสุดท้ายท่ีกรรมาธิการเติมว่า ข้าราชการต ารวจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งผู้นั้นเป็น
ผู้กระท าผิดวินัยลงไปเท่านั้นเอง อภิปรายอย่างนี้นะครับ ท่านประธานครับ ในรัฐธรรมนูญ 
มันมิใช่มีสินทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ของทางราชการท่ีต ารวจเองพึงจะต้องรักษา
เท่านั้น ต ารวจท าหน้าท่ีบริการประชาชนครับ มีพื้นท่ีสาธารณะหรืองานสาธารณะท่ีเป็น
ประโยชน์สาธารณะอีกเยอะแยะ หากต ารวจละเลยบางส่วนท่ีเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
เช่นต ารวจเห็นคนท าร้ายป้ายทิศทางบอกไดเรกชัน (Direction) หรือท่ีพักโดยสารหรืออะไร
ท่ีเป็นพวกประโยชน์สาธารณะและดูดายครับ เดินไปเฉย ๆ ผมว่านี่ก็ขัดเพราะรัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐ ครับท่านประธาน บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ วรรคสอง 
เรื่องการจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ ยกเว้นแต่ นี้ นี้ นี้ จนถึงสุดท้ายเลยครับ 
การป้องกัน หรือการกีดกัน หรือการผูกขาดการปกครอง การจ ากัดอาชีพใดเท่าท่ีจ าเป็น 
หรือประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นก็ใช้ค านี้ครับ ผมยังเห็นว่าค าว่า เพื่อประโยชน์สาธารณะ 



๘๑ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศันสนีย์ ๔๓/๒ 
 
ต้องชัดเจนครับ พระราชบัญญัติเหตุใดจึงไม่ใส่ไว้หรือจ ากัดมันก็ต้องตอบให้ชัดนะครับ  
แล้วประโยชน์ท่ีเห็นด้วยกันใน (๘) ครับ กราบเรียนท่านประธานผมอภิปรายอย่างนี้ครับ  
ร่างเดิมใช้ค าดูถูกดูหมิ่นประชาชนมากมายในร่างเดิมท่ีกฤษฎีการ่างมา ท่านประธานครับ 
ใน (๘) ใช้ค าว่า และให้การสงเคราะห์ สงเคราะห์ใครครับ ต ารวจต้องไปสงเคราะห์ด้วยหรือครับ 
ประชาชนต้องสงเคราะห์หรือครับขณะนี้ ดีครับ แก้เป็นการช่วยเหลือตามสมควร ถือว่าได้
แก้ไขเวิร์ดดิง (Wording) ได้ดี ผมก็เห็นด้วย แล้วก็ตัดค าว่า โดยห้ามมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยาม 
ข่มขู่ประชาชนผู้มาติดต่อ ------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๔๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)         รัศมี ๔๔/๑ 
 
อันนี้ท าไมท่านถึงตัด ส าคัญครับท่านประธาน ผมเห็นว่าในการต้อนรับนี้จะต้องท าด้วยเรียบร้อย 
แต่ค าว่า ดูหมิ่นเหยียดหยาม ผมยังมีค าท่ีจะอธิบายในมาตรา ๑๐๔ ต่อไป ผมขอสงวนตรงนี้ไว้ 
โดยสรุปในเรื่องวินัยครับ เมื่อเช้าท่านรองประธานท่านออกสื่อครับ ผมขออิงนิดเดียวครับ 
ท่านบอกว่าทรงผมนี่ไม่ได้ผิดวินัยครับ ผมขอให้บันทึกไว้ในสภาแห่งนี้ด้วยว่าต ารวจท าผิด 
เร่ืองทรงผมยาวนี่ไม่ผิดวินัย เพราะท่านพูดไว้ในสื่อเมื่อเช้าไม่เกี่ยวกับวินัย หรือวินัยร้ายแรง 
วินัยไม่ร้ายแรง เพื่อให้ข้าราชการต ารวจได้ตระหนักรู้ว่าการกดทับข่าวสารบางอย่างนี่มันท า
ให้เขาต้องอยู่ในอาณัติอยู่ในการครอบง า ผมไม่เคยตัดผมทรงนี้เพราะว่าผมเกษียณมาก่อน 
เท่านั้นเองครับท่านประธาน ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ต่อไป พันต ารวจตร ีชวลิตครับ  
  พันต ารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ (กรรมาธิการ)  :  เรียนท่านประธานสภา
ท่ีเคารพ กระผม พันต ารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล สมาชิกรัฐสภาและกรรมาธิการเสียงส่วนน้อยท่ีขอสงวนความเห็นในมาตรา ๑๐๓ 
แล้วก็ขอเพิ่มมาตราใหม่อีก ๒ มาตรา เป็นมาตรา ๑๐๓/๑ แล้วก็มาตรา ๑๐๓/๒ แต่ว่า 
จะขอใช้เวลาส้ัน ๆ นะครับ คือมาตรา ๑๐๓ นี้เป็นมาตราท่ีว่าด้วยเร่ืองของข้อปฏิบัติท่ีต้องท า
มีอะไรบ้าง แล้วก็ห้ามมีอะไรบ้าง ผมก็เอาไปเทียบกับ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ข้อความส่วนใหญ่เหมือนกันเลย แต่ร่างของ พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ท่ีไม่เหมือนกัน
ก็คือเอาข้อปฏิบัติกับข้อห้ามท่ีมันแยกมาตรากันเอามารวมกัน คืออ่านแล้วมันชวนงงมากกว่า 
นอกจากนี้ก็ยังมีบางอนุมาตราท่ีของข้าราชการพลเรือนมี แต่ว่าของต ารวจไม่มี  
  อีกประเด็นหนึ่งก็คือของข้าราชการพลเรือนไม่มีแต่ว่าของข้าราชการต ารวจมี 
ผมก็จะสงสัยว่าสิ่งท่ีมันต่างกันนี่ท าไมถึงต้องท าให้ต่างกัน ผมเสนอแก้ร่างนี้ให้เป็นเหมือน 
ของข้าราชการพลเรือนเลยนะครับ อะไรท่ีเป็นข้อห้ามในมาตรา ๑๐๓ นี่ผมก็จะขอย้ายไป
มาตราถัดไปก็คือมาตรา ๑๐๓/๑ ให้เหมือนของข้าราชการพลเรือน ให้อ่านเข้าใจง่ายกว่าใช้งาน
กฎหมายได้สะดวกกว่า ไม่มีเหตุผลท่ีต้องเขียนให้แตกต่างกัน จุดท่ีแตกต่างกันในร่าง พ.ร.บ. นี้
ท่ีกลายเป็นข้อเสียเลยท่ีสร้างปัญหามากขึ้นไปด้วยซ้ านี่ ผมจะขอยกตัวอย่าง ๒ อนุมาตรา  
มาดูตัวอย่างบางอนุมาตรา (๒) ต้องปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าท่ีราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่า
การปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของ 



๘๓ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)         รัศมี ๔๔/๒ 
 
ทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น 
เมื่อได้เสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าส่ังเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ต้องปฏิบัติตาม ประโยคท่ีส าคัญตรงนี้ก็คือจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาทวนค าสั่งนั้น สังเกตค าว่า จะต้อง นะครับ อันนี้เป็นข้อความของข้าราชการ 
พลเรือนท่ีผมขอสงวนความเห็นให้ใช้ค านี้ แต่ว่าข้อความใน พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ตามร่างของรัฐบาลนี่ซึ่งก็คัดลอกมาเกือบท้ังหมด แต่ว่าดัดแปลงไปตรงค านี้เปลี่ยนแค่ ๒ ค า
ของร่าง พ.ร.บ. ต ารวจนี่จะกลายเป็นจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้ สังเกตไหมครับว่าความหมายมันเปลี่ยนไปเลย แทนท่ีจะให้เป็นหน้าท่ี
ของลูกน้องท่ีจะต้องเสนอความเห็นแย้งเมื่อเจอค าสั่งของเจ้านายท่ีมีปัญหา อันนี้เป็นมาตรฐาน
ของข้าราชการพลเรือนท่ัวไป แต่ของต ารวจนี่ดัดแปลงท าให้มันอ่อนลงมากเลยกลายเป็น
ทางเลือกก็ได้นี่ ไม่ใช่หน้าท่ีท่ีต้องท าความเห็นแย้งแล้ว ผมก็ไม่เข้าใจท าไมต ารวจถึงต้องกลัว
ลูกน้องมีความเห็นแย้งอะไรขนาดนั้น ---------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศิริรัตน์ ๔๕/๑ 
 
มาดูอีกอนุมาตรานะครับ (๓) ต้องรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ ผู้น้อย คือข้อความ
แบบนี้ของข้าราชการพลเรือนท่ัวไปไม่มี ผมขอเสนอตัดออกเลยนะครับ อะไรคือผู้ใหญ่ ผู้น้อย 
นิยามมันไม่ชัดเจนนะครับ มีปัญหาในการใช้งานแน่นอน ถ้าใช้วัฒนธรรมประเพณีของไทย  
ท่ีเรารู้กันมาตลอดเราก็ใช้อายุใช่ไหมครับมาเป็นตัวเรียงว่าใครเป็นผู้ใหญ่ ผู้น้อย ถูกไหมครับ 
แต่ในองค์กรต ารวจนี้ท าลายวัฒนธรรมไทยแบบนั้นไปสิ้นเชิงเลยนะครับ ตอนผมบรรจุเป็น
ต ารวจใหม่ ๆ นี้ มันก็มีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งก็สอนให้ผมเรียกกูมึงกับลูกน้องชั้นประทวนนะครับ  
ท่ีเขารุ่นรวมคราวพ่ออย่างนี้ ผมก็เรียกแบบนั้นไม่ลงนะครับ คือการสั่งงานลูกน้องนี้เราก็ใช้
ค าพูดดี ๆ เราพูดกันดี ๆ ก็ได้ถูกไหมครับ ข้อความในกฎหมายท่ีสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีแย่นี้
ต้องตัดออกไปนะครับ คนประเภทท่ีแบบเลียเท้าเจ้านายอย่างนี้แล้วมากดขี่ลูกน้องอย่างนี้ 
เหยียดคนท่ีต่ ากว่าตัวเองนี้ ไม่ควรจะมีอยู่ในองค์กรไหน ๆ ถูกไหมครับ ดังนั้นข้อความ 
ในกฎหมายตรงนี้ท่ีสร้างวัฒนธรรม สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนให้คนกลายไปเป็นแบบนี้
ต้องตัดออกไป ผมก็ขอยกตัวอย่างเท่านี้นะครับ ไม่ขอใช้เวลามากนะครับ ก็น่าจะเพียงพอ 
ท่ีท าให้เพื่อนสมาชิกเห็นได้ว่าโหวตให้กรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่ีผมขอสงวนความเห็นได้ 
ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ ท่านกรรมาธิการ 
ท่ีแปรญัตตินะครับ สมาชิกที่แปรญัตติ คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม ขอเชิญนะครับ 
  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
ขอบคุณครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผม ณัฐวุฒิ บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ท่านประธานครับ ผมจะขออนุญาต
ใช้สิทธิไปในคราวเดียวกันท้ังใน ๒ สถานะด้วยกัน ก็คือในสถานะผู้แปรญัตติและสถานะ
สมาชิกขออภิปรายในประเด็นท่ีทางคณะกรรมาธิการได้มีการแก้ไข ท้ังหมดรวมท้ังสิ้น  
๔ ประเด็นด้วยกันครับ  
  ผมอยากพูดเฉพาะในประเด็นท่ีผมขอแปรญัตติไว้ก่อนครับ ผมขอแปรญัตติไว้
ในมาตรา ๑๐๓ อยู่ ๒ จุดด้วยกัน จุดท่ี ๑ ก็คือประเด็นในมาตรา ๑๐๓ (๓) ท่ีเป็นประเด็น 
ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาระเบียบการเคารพ จุดที่ ๒ คือการขอแปรญัตติมาตรา ๑๐๓ (๘) 
ท่ีเป็นประเด็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการต้อนรับการให้ความสะดวกและให้ความเป็นธรรม 
แก่ผู้มาติดต่อราชการ ก็ต้องเรียนสภาแห่งนี้ครับว่าทางคณะกรรมาธิการเองนั้นได้มีการแก้ไข 



๘๕ 
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ข้อความบางส่วนไปสอดคล้องกับประเด็นท่ีผมต้องการแปรญัตติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี
มาตรา ๑๐๓ (๓) ท่ีท่านได้มีการตัดการรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย 
ท่านต้องตัดข้อความนี้ออกนะครับ ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งท่ีเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและท่านไปใช้
ข้อความว่าเป็นการเคารพระหว่างผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชายศและต าแหน่งแทน 
แต่อย่างไรก็ตาม มันยังมีบางประเด็นท่ีผมไม่เห็นด้วยและผมคิดว่าจ าเป็นท่ีจะต้องใส่เข้าไป
ตามข้อความของผมท่ีบอกว่าต้องรักษาระเบียบการเคารพผู้บังคับบัญชา การเคารพระหว่าง
ข้าราชการต ารวจ การเคารพและให้เกียรติประชาชนผู้ติดต่อราชการ ก็อย่างท่ีเรียนครับว่า  
ในสิ่งท่ีทางกรรมาธิการได้มีการแก้ไขไปนั้นก็ยังติดอยู่ในระดับเรื่องของสายบังคับบัญชา  
แล้วก็ยศและต าแหน่งอยู่ดี ฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าสายบังคับบัญชาท่ีสูงกว่าคนท่ีมียศสูงกว่า 
คนท่ีมีต าแหน่งสูงกว่านั้นก็ย่อมได้ความเคารพอยู่แล้ว ในความเป็นจริงผมเชื่อว่าในสังคมไทย
หรือในสังคมโลกนั้นการเคารพหรือการให้เกียรติกันในสถานะเหล่านี้แม้ไม่จ าเป็นต้องเขียน  
ก็มีอยู่แล้ว แต่สิ่งท่ีผมอยากจะเพิ่มเข้าไปก็คือผมมั่นใจครับว่าไม่ว่าข้าราชการต ารวจนั้นจะอยู่
ในสายงานบังคับบัญชา มียศ มีต าแหน่งสูงกว่ากันหรือไม่ประการใด แต่การเคารพระหว่าง
ในฐานะผู้ท่ีมีวิชาชีพหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระหว่างกันก็เป็นสิ่งท่ีจ าเป็น และผมมั่นใจว่าเป็นสิ่งท่ี
สวยงามนะครับ ถ้าจะใส่ค าว่า การเคารพระหว่างข้าราชการต ารวจด้วยกัน นั่นคือการเคารพ
ในเชิงความเป็นมืออาชีพ ความเป็นวิชาชีพ ความท่ีมีสถานะเรื่องการท างานในอาชีพเดียวกัน
ซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่สิ่งท่ีเสียหายแต่อย่างไร แต่ในอีกด้านหนึ่งผมก็จ าเป็นต้องเพ่ิมข้อความว่า 
ต้องมีการเคารพและให้เกียรติประชาชนผู้ติดต่อราชการซึ่งเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง และมันจะไป
สัมพันธ์กับ (๘) ท่ีผมจะได้น าเรียนต่อไป นั่นเป็นประเด็นท่ี ๑ ครับ 
 

- ๔๖/๑ 
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  ประเด็นท่ี ๒ ท่านประธานครับอย่างท่ีผมได้น าเรียนว่าในกรณีของ (๘)  
ของมาตรา ๑๐๓ นั้นทางคณะกรรมาธิการได้มีการปรับแก้ไขบางส่วนครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การตัดค าว่า การสงเคราะห์ นั้นออกไปซึ่งผมเห็นด้วยครับ ต้องต้อนรับ ให้บริการ ให้ความสะดวก 
ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์ ท่านตัดการให้ความสงเคราะห์ ออกไป แล้วท่าน 
มีการปรับแก้น าค าค าว่า การให้บริการ เข้าไปแทน แน่นอนครับ ค าว่า การให้การสงเคราะห์ 
หรือ การสงเคราะห์ นั้น ผมคิดว่าวันนี้สังคมไทยตระหนักรับรู้ว่าจริง ๆ ค านี้เป็นค าท่ีมีนัย
ความสูง ความต่ า ท่ีไม่เท่ากัน มันก็เสมือนต้องพิสูจน์ความจนครับถึงจะได้สวัสดิการของรัฐ 
แท้ท่ีจริงแล้วสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการในระบบท่ีเรียกว่า ถ้วนหน้า มันเป็นสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานท่ีประชาชนควรได้รับ ไม่ใช่การต้องมาพิสูจน์ความยากจน แล้วก็โยนเศษเงิน
สงเคราะห์เขา ฉะนั้นผมเห็นด้วยครับท่ีกรรมาธิการตัดข้อความค าว่า การให้การสงเคราะห์ 
แล้วก็ใส่ค าว่า การให้บริการกลับเข้าไป นั่นเป็น ๒ ประเด็นท่ีผมได้ขอแปรญัตติไว้  
  ส่วนอีก ๒ ประเด็นในฐานะสมาชิกท่ีผมจะต้องขออนุญาตเรียนสอบถาม 
และผมอยากได้ค าตอบท่ีชัดเจนจากคณะกรรมาธิการครับ ในประเด็นท่ี ๑ ก็คือในกรณีของ
มาตรา ๑๐๓ (๘) นั้นท่านใช้ค าว่า ช่วยเหลือตามสมควร เข้าไปแทนค าว่า การให้การสงเคราะห์ 
ช่วยเหลือนี่มันมีระดับด้วยหรือครับ ช่วยเหลือระดับผิวเผิน ช่วยเหลือเต็มท่ี ช่วยเหลือ 
เต็มก าลัง ช่วยเหลือสุดความสามารถ ช่วยเหลืออย่างยิ่ง ช่วยเหลือสุดฤทธิ์สุดเดช ช่วยเหลือ
สุดใจ แล้วช่วยเหลือตามสมควรนี้มันแปลว่าอย่างไรครับ มันก็แปลนัยไม่ต่า งกับการให้ 
การสงเคราะห์เลยครับ พูดง่าย ๆ ก็คือว่าฉันช่วยเธอแค่นี้นะ ถ้ามากกว่านี้ก็เป็นสิ่งท่ีเธอ 
ต้องหาเอาเอง ฉันช่วยเต็มท่ีแล้วนะ ถือเป็นการสมควรแล้ว ผมคิดว่าค านี้นัยหรือเจตนารมณ ์
ท่ีท่านต้องการสื่อก็ยังมองผู้มารับบริการเป็นผู้ท่ีมีศักดิ์ศรีต่ าต้อยกว่าข้าราชการต ารวจท่ีเป็น 
ผู้ให้บริการอยู่ดี ถ้าท่านเปลี่ยนนิดเดียวครับ จากค าว่า ช่วยเหลือตามสมควร เป็นการช่วยเหลือ
อย่างสุดความสามารถ หรือแม้กระท่ังค าว่า ช่วยเหลือเต็มก าลัง ช่วยเหลือตามหน้าท่ี 
แก่พี่น้องประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จะไม่มีมุมมองในเชิงลบเลยครับ จะไม่มีความรู้สึก 
น้อยเนื้อต่ าใจว่า โอ้โฮ เดินไปสถานีต ารวจไปแบมือขอความช่วยเหลือ ด้วยความเคารพครับ 
ผมมั่นใจว่าประชาชนในประเทศนี้ไม่มีใครอยากเดินไปสถานีต ารวจหรอกครับ แต่ท่ีเดินไป
เพราะเขาก าลังทุกข์ใจอย่างยิ่ง ภาษาเป็นวาทกรรมครับ ภาษาเป็นอ านาจแบบหนึ่ง แต่ภาษา 
ท่ีท่านส่อนัยในเชิงลบ แล้วเรามีโอกาสปรับแก้ปฏิรูป วันนี้ถ้าจะใส่อีกค าหนึ่งแก้ค านี้ออกไป 
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ค าท่ีเป็นบวกมากกว่า ผมว่าพี่น้องประชาชนอยากจะเดินไปสถานีต ารวจเวลาท่ีเขาทุกข์ใจ
มากกว่านี้ แล้วเขายังเช่ือมั่นพวกท่านมากกว่านี้ นั่นเป็นประเด็นท่ี ๓ ท่ีผมอยากจะเรียน
สอบถามครับ  
  ประเด็นท่ี ๔ สุดท้ายครับท่านประธาน กรณีของมาตรา ๑๐๓ ตอนต้น แต่เดิม
ท่านใช้ค าว่า การกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มันสะท้อนให้เห็นว่าในกรณีของ พ.ร.บ. 
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... นั้นมีวินัยอยู่ ๒ แบบ มาตรา ๑๐๓ เป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มาตรา 
๑๐๔ เป็นวินัยอย่างร้ายแรง แต่พอตัดค าว่า การกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ออก แล้ว
ท่านไปเติมตอนท้ายของมาตรา ๑๐๓ ไปใช้ข้อความว่า ให้ถือว่าการกระท า ผมดูนิดหนึ่งครับ  
เปิดเร็ว ๆ อาจจะดูไม่ถนัด แต่ท่านไปใช้ค าว่า ข้าราชการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นเป็น
ผู้กระท าผิดวินัย ท่านอ้างอิงว่ามาจากระเบียบข้าราชการพลเรือน แต่ผมอยากให้ท่านชี้แจง
ให้ชัดครับค าว่า ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย หมายถึงว่าจะไม่มีการผันแปรไปตีความว่านี่เป็น
วินัยร้ายแรงใช่ไหม อย่างไรเสียนี่ก็คือเป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรงอยู่ดีถึงแม้อาจจะไม่ได้เขียน
แบบนั้น อย่างนั้นพี่น้องประชาชน พี่น้องข้าราชการต ารวจก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องซึ่งเป็น ๒ ส่วน
ท่ีผมขอแปรญัตติ กับอีก ๒ ส่วนท่ีผมขอตั้งค าถามในฐานะสมาชิก ขอบคุณท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ ต่อไปสมาชิกขออภิปราย 
คุณจิรายุ ห่วงทรัพย์ ครับ 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม จิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร ในฐานะสมาชิกรัฐสภา มาตรา ๑๐๓ เห็นด้วยนะครับท่ีท่านมีการแก้ไข  
แต่ว่าอยากจะให้ท่านกรรมาธิการได้จดค าถามผมไว้แล้วช่วยตอบด้วยนะครับ ในทางปฏิบัติ
มันจะอีนุงตุงนังมากพอสมควร ท่านประธานครับ ใน (๒) เพ่ือนสมาชิกอภิปรายไปแล้ว ------ 
 

 - ๔๗/๑ 
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(๓) ไม่อยากจะฉายซ้ า แต่ก็อดท่ีจะพูดไม่ได้ก็คือว่าสายบังคับบัญชา พูดง่าย ๆ ก็คือให้เคารพยศ
เป็นหลัก จริง ๆ ถ้าเกิดท่านเขียนในนี้ระบุว่าในขณะท่ีแต่งเครื่องแบบหรือปฏิบัติหน้าท่ีก็จะดี 
ถ้าเกิดผมมีลูกชายเป็นนักเรียนนายร้อยอายุ ๒๕ ปีมาติดร้อยต ารวจตรี แต่ผมเป็นนายดาบ 
ผมก็ไม่รู้จะคุยกับลูกอย่างไร อาจจะต้องบอกว่าเชื่อพ่อเถอะพี่ หรือไม่ก็อาจจะเชื่อพี่เถอะพ่อ 
เพราะฉะนั้นก็ขอให้เขียนเพิ่มเติมได้ไหมครับ เพราะท่านไปบอกในลักษณะเช่นนี้ ความอาวุโส
ของยศประเทศไทยมันแปลกนะครับ บางท่านเป็นนายดาบก็ ๕๔-๕๕ ปี ต ารวจจบใหม่ ๆ 
ร้อยต ารวจตรีก็ ๒๐ ปีต้น ๆ ท่านประธานครับ จึงสงสัย  
  เรื่องต่อมา ท่านประธานดูนะครับ (๘) นี่น่าสนใจตรงท่ีว่าต้องให้รับบริการ  
เมื่อสักครู่นี้ท่านสมาชิกก็ได้พูดไปเยอะแล้ว แต่เรามักจะได้ยินค าว่า ขอโทษ ท่านประธานครับ 
อ้ายต ารวจนิสัยไม่ดี อ้ายต ารวจโจร เวลาเจออย่างนี้ต ารวจก็จะใช้วิธีการบอกเดี๋ยวโดนข้อหา
หมิ่นเจ้าพนักงานนะ มันมีข้อหาหมิ่นประชาชนบ้างไหมครับท่ีประชาชนจะสามารถท าได้  
  ประเด็นต่อมา ข้อ ๗ ใน (๗) นะครับ ท่านไปตัดค าว่า ไม่กระท าการอย่างใด
ท่ีเป็นการกลั่นแกล้งกัน อันนี้ก็เป็นภาษาคลาสสิก (Classic) นะครับ ห้ามหยิกเอวกัน ห้ามไป
เขียนจดหมาย บัตรสนเท่ห์ระหว่างโรงพักกันอะไรต่าง ๆ ไม่ติดใจครับ เพราะท่านยกไปไว้ 
ใน (๑๐) แต่จริง ๆ แล้วมันก็ควรจะรวมกันไหมครับ (๗) กับ (๑๐) ท่านลองอ่านดูนะครับ  
  ท่านประธานท่ีเคารพครับ พูดไปก็สองไพเบี้ย แต่ให้บันทึกไว้ โดยเฉพาะ
มาตรา ๑๗ ท่านประธานลองช่วยผมคิดตามครับ ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ 
หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันนั้น  ในห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือบริษัท 
หมายความว่าต ารวจนั้นไปเป็นเอ็มดี (MD) บริษัทไม่ได้ถูกต้องใช่ไหมครับ ไปเป็นผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไม่ได้ถูกต้องใช่ไหมครับ แต่ท่านประธานครับ บริษัททุกวันนี้คนท่ีไปบงการ
ไปบัญชาการ ไปบริหารธุรกิจ มันไม่ได้เป็นกรรมการผู้จัดการหรอกครับ ส่วนใหญ่มันก็เป็น
แค่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บ้าง เป็นกรรมการบริษัทนั้น ๆ บ้าง ยิ่งปัจจุบันจดบริคณห์สนธินะครับ 
สมัยก่อนต้องมา ๗ คน ๑๐ คน เดี๋ยวนี้ลดลงเหลือไม่กี่คน ผมถามว่าถ้า พันต ารวจโท จิรายุ 
ห่วงทรัพย์ ไปจดทะเบียนบริษัทกับเพื่อนแล้วแต่ผมไม่ได้เป็นกรรมการผู้จัดการ ไม่ได้เป็น 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดท่ีเป็นผู้จัดการ ผมท าได้ไหมครับ ในนี้ไม่ได้เขียนนี่ครับ ก็หมายความว่า 
ผมท าได้ใช่ไหมครับ ถ้าเกิดผมอยากจะจดทะเบียนค้ายุทธภัณฑ์หรือค้าอะไรก็แล้วแต่ 
ท่ีมันเกี่ยวเนื่องกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผมท าได้ใช่ไหมครับ นี่ครับ เวลาแก้กฎหมายท้ังที 
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ท่านก็เขียนปลายเปิดไว้ แล้วก็ต้องเอาไปตีความกันวุ่นวายอีก ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ต้องไม่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการ เขาเรียกกรรมการผู้จัดการ มันเป็นต าแหน่งทางการบริหาร 
ท่านนั่งอยู่ข้างบน ท่านเคยจดทะเบียนบริษัท ท่านเคยอ่านไหม เพราะเวลาท่ีเป็นกรรมการ
ลงนาม ท่านประธานครับสมัยก่อนต้อง ๒ ใน ๓ บ้าง ๑ ใน ๒ อะไรก็แล้วแต่ จดบริคณห์สนธิ 
จดในบริษัท แล้วก็มีตรายางประทับ เดี๋ยวนี้จะมีได้หรือไม่มีก็สุดแท้แล้วแต่ ผมก็เลยพาล
สงสัยครับว่าพอท่านเขียน (๑๗) หมายความว่าเป็นได้ใช่ไหมครับ แล้วผมถามว่าถ้าเกิดผมไป
จดทะเบียน พันต ารวจโท จิรายุ ห่วงทรัพย์ ไปจดทะเบียนแล้วผมไปเป็นซีอีโอ (CEO) ล่ะ  
มันไม่มีในนี้ ผมไปเป็นประธานได้ไหม ไปเป็นประธานบริหารได้ไหม หรือผมไปเป็นรองประธาน
บริษัทจิรายุห่วงทรัพย์ได้ไหม ผมเป็นต ารวจ เวลาผมไม่เข้าเวร ผมก็ว่าก็ไปท างานได้ เวลาผม
สตางค์เหลือ ๆ ผมก็จ้างเพ่ือนเข้าเวร ซึ่งเดี๋ยวนี้ข้าราชการไทยก็เยอะ ผมมีเพ่ือนอยู่หลายคน  
ผมถาม เอ็ง งานการไม่ท าหรือ มันบอกท าทุกอย่างยกเว้นงานในหน้าท่ี  ท่านประธานครับ 
ผมจึงบอกว่าปฏิรูปต ารวจอย่างไร หมายความว่าต่อไปนี้พี่น้องต ารวจ ถ้าพ่อแม่ใครเกิดมา 
มีบุญญาธิการ ร่ ารวย เป็นเจ้าของธุรกิจ ท่านไปเป็นกรรมการบริษัทได้นะครับ แต่ท่านอย่า
ไปเป็นแค่กรรมการผู้จัดการเท่านั้น และเวลาท่านจะสั่งการท่านก็ใช้ลูกน้องท่ีบริษัทท่ีมันเป็น
กรรมการผู้จัดการแทน บริหารธุรกิจแทน เดี๋ยวท่านช่วยอธิบายหน่อยเถอะครับว่าท่านเขียน
มาตรานี้ใน (๑๗) แล้วมันจะมีผลกระทบหรือไม่ อย่างไร ------------------------------------------ 
 

- ๔๘/๑ 
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แม้ท่านจะเขียนในวรรคท้ายไว้ครับบอกว่าหรือด ารงต าแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันนั้น
ในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทคืออะไร ก็ผมเป็นกรรมการเฉย ๆ แต่ผมไม่ได้ไปเซ็นรับรอง
ไปเซ็นสัญญาในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเวลาเราไปเปิดทีโออาร์ (TOR) บ้าง เราไปจัดซื้อจัดจ้าง  
แต่พันต ารวจโท จิรายุ เป็นกรรมการ นี่ท่านประธานครับจึงงง ๆ นอกจากนี้ท่านประธานครับ
ท่านลองไปดูบริษัทมหาชน บริษัทมหาชนอาจจะเขียนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐตั้งแต่ระดับสูงขึ้นไปมีพูดถึงเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน แต่ถ้าเกิดต ารวจเด็ก ๆ  
จบนักเรียนนายสิบมาแล้วติดสิบต ารวจตรี สิบต ารวจโท ซึ่งมันอาจจะเข้าข่ายผลประโยชน์
ทับซ้อนระดับสูงหรือไม่ อย่างไร เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. ไหม ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ 
ละเว้นไหมครับ เข้าข่ายในมาตรา ๑๐๓ (๑๗) นี้ไหมครับ ท่านกรรมาธิการต้องตอบนะครับ 
เพราะต่อไปนี้ต ารวจท้ังประเทศไทยใครท่ีมีธุรกิจแอบ ๆ ท ากันอยู่ให้เมียถือบ้าง ให้เพื่อนบ้าง 
ให้ญาติโกโหติกาถือ พอมาอ่านข้อนี้ป๊าดจัดเลย ถือเป็นกรรมการได้ทันที ถ้าไม่ใช่ท่านอธิบาย
จึงฝากท่านประธานผ่านไปยังกรรมาธิการที่จะสอบถามใน (๑๗) เป็นส าคัญ ขอขอบคุณครับ
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณนะครับ กรรมาธิการประสงค์
จะชี้แจงไหมครับ ถ้าไม่มีก็ต้องขอมติท่ีประชุม เนื่องจากมาตรา ๑๐๓ มีการแก้ไข 
 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ท่านประธานครับ ตกลงไม่มีใครตอบเลยใช่ไหมครับ 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ไม่มีครับ 
 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่ีนั่งอยู่
ตรงนี้เป็นกรรมาธิการไหมครับ 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ไม่ตอบ 
 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ไม่ตอบเลยหรอืครับ 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ครับ 
 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  นี่ถามกัน
คอแหบคอแห้งไม่คิดจะตอบอะไรกันบ้างเลยหรือครับ 
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 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวจิรายุลงมาสอบถามข้างล่างอีกทีครับ 
 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ท่านประธานครับ เป็นกรรมาธิการแก้ไขกฎหมายส าคัญอย่างนี้ท่านไม่ตอบเลยหรือครับ  
ขออภัยท่านประธานนะครับ คือรู้สึกเสียดายเวทีของรัฐสภาช่วยกลั่นกรองแก้ไขกฎหมาย 
มันจะได้บันทึกไว้ว่าท่านตอบแบบนี้เวลา ก.ต.ช. ก.ตร. กรรมการคุณธรรม เขาจะได้อ้าง  
พันต ารวจโท จิรายุ ห่วงทรัพย์ บ้าง ไม่ตอบจริงหรือครับ 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  สมาชิกกรุณาเข้ามาแล้วแสดงตนนะครับ 
จ าเป็นต้องขอมติ ๒ ครั้ง คือมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้ามีการแก้ไขก็จะต้องถามว่าจะแก้ไข 
ตามท่ีกรรมาธิการเสียงข้างมาก หรือตามท่ีกรรมาธิการผู้สงวนความเห็นและผู้แปรญัตติ
สงวนค าแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกกรุณาแสดงตนนะครับ 
 (นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีสัญญาณให้สมาชิกท่ีมาประชุมทราบ
ก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  สมาชิกกรุณากดบัตรแสดงตนครับ 
 (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน)  
 นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กาญจนบุรี)  :   
ท่านประธานครับ ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ๒๙๑ แสดงตนนะครับ 

 
- ๔๙/๑ 
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 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  อย่ากดบัตรนะครับ ถ้าแสดงตน 
ด้วยเสียงแล้วอย่ากดบัตรครับ ขอเชิญสมาชิกท่ีอยู่ห้องอาหารหรืออยู่ท่ี ห้องกรรมาธิการ
กรุณาเข้ามาเพื่อแสดงตนลงมติในมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๔ มีการแก้ไขนะครับ ต่อไป
มาตรา ๑๐๕ จะไม่มีการแก้ไข มาตรา ๑๐๖ ก็ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๑๐๗ ก็จะไม่มีการแก้ไข 
แต่มีผู้สงวนความเห็น ขอเชิญสมาชิกกรุณาเข้ามาลงชื่อกดบัตรแสดงตนเพื่อตรวจสอบ 
องค์ประชุมครับ 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ท่านประธานครับ ในระหว่างท่ีรอสมาชิกเข้ามาพอดีผมเห็นท่านประธานกรรมาธิการมา 
ท่านช่วยตอบ (๑๗) เมื่อสักครู่หน่อยได้ไหมครับว่าท่ีห้ามต ารวจไปเป็นกรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ และถ้าไปเป็นกรรมการเป็นได้ไหม เห็นท่านมาแล้วครับก็เลยถาม ผมว่าเป็นประโยชน์
ต่อต ารวจนะครับระหว่างท่ีรอเพื่อนสมาชิกก าลังเข้ามาในห้องประชุมครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ยินดีนะครับ แต่โดยท่ีได้ประกาศไปแล้ว
ว่ากรรมาธิการไม่ชี้แจงแล้วก็ขอมติท่ีประชุม ขอปิดการแสดงตนครับ จ านวนผู้เข้าประชุม 
ท่ีแสดงตน ๓๗๐ ท่าน บวก ๑ ท่าน รวม ๓๗๑ ท่าน ครบองค์ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๙๓ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ธัญรดา ๔๙/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ค าถามแรกเห็นด้วยในการแก้ไขหรือไม่ 
ถ้าเห็นด้วยกดปุ่ม เห็นด้วย ผู้ใดไม่เห็นด้วยกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่ม 
งดออกเสียง ขอเชิญลงมติครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กาญจนบุรี)  :   
ท่านประธานครับ ยศวัฒน์ ๒๙๑ เห็นด้วยครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  สมาชิกพร้อมนะครับ ปิดการลงมติครับ 
จ านวนผู้ลงมติ ๓๗๓ ท่าน บวก ๑ ท่าน เป็น ๓๗๔ ท่าน เห็นด้วย ๓๖๔ ท่าน บวก ๑ ท่าน 
เป็น ๓๖๕ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๓ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๕ ท่าน  
มติที่ประชุมเห็นด้วยให้มีการแก้ไข  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๙๔ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            สวรรยา ๕๐/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ค าถามท่ี ๒ สมาชิกกรุณาแสดงตน 
อีกครั้งครับ  
  (นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีสัญญาณให้สมาชิกท่ีมาประชุมทราบ
ก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  สมาชิกกรุณากดบัตรแสดงตนนะครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กาญจนบุรี)  :  ๒๙๑ 
แสดงตนครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  สมาชิกพร้อมปิดการแสดงตนครับ 
จ านวนผู้เข้าประชุมท่ีแสดงตน ๓๖๗ ท่าน บวก ๑ ท่าน เป็น ๓๖๘ ท่านนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๙๕ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            สวรรยา ๕๐/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอถามมติท่ีประชุมว่าเห็นด้วยกับ
คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากหรือไม่ ถ้าเห็นด้วยกดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าเห็นด้วยกับกรรมาธิการ
เสียงข้างน้อยคือไม่เห็นด้วยกับกรรมาธกิารเสียงมากก็กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ผู้ใดเห็นควรงดออกเสียง 
กดปุ่ม งดออกเสียง เชิญลงมติครับ  
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กาญจนบุรี)  :   
ท่านประธานครับ ๒๙๑ เห็นด้วยครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  สมาชิกพร้อมปิดการลงมติครับ 
จ านวนผู้ลงมติ ๓๖๘ ท่าน บวก ๑ ท่าน รวม ๓๖๙ ท่าน เห็นด้วย ๓๔๕ ท่าน บวก ๑ ท่าน 
เป็น ๓๔๖ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๑๕ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๗ ท่าน  
มติที่ประชุมเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๙๖ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            สวรรยา ๕๐/๓ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  มาตราต่อไปครับ  
  นางพรพิศ เพชรเจริญ (เลขาธิการรัฐสภา)  :  มาตรา ๑๐๔ มีการแก้ไข  
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  มาตรา ๑๐๔ มีกรรมาธิการ 
ท่ีสงวนความเห็นได้แจ้งชื่อขออภิปราย พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ขอเชิญครับ  
  พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนท่านประธาน
ท่ีเคารพ ผม พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ในมาตรานี้ผมถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย
ร้ายแรง โดยเฉพาะสิ่งท่ีผมก าลังจะพูดต่อไปนี้ ผมเติมค าแก้ไขไปเป็นค าว่า  คุกคาม แทน 
ในมาตรานี้ เพราะว่าสิ่งท่ีผมต้องการแก้ไขนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เอง 
ซึ่งการกระท าการท่ีเป็นเหตุอันคุกคามมันเป็นการท่ีไม่ควรจะเกิดขึ้นกับข้าราชการต ารวจ 
ท่ีได้ใช้อ านาจแล้วได้ใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการท่ีจะคุกคามประชาชน ผมตัดใน (๔)  
ครับท่านประธาน ผมตัดค าว่า กดขี่ข่มเหง คุกคามมันมีความหมายอันนั้นอยู่แล้ว แต่คุกคาม
มันขยายความเพิ่มขึ้นไป เหตุของเหตุก็คือในมาตรานี้เขาเป็นความผิดร้ายแรง เหยียดหยาม 
คุกคาม หรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือในระหว่างท่ี 
แต่งเครื่องแบบ เหตุการณ์ท่ีมันเกิดขึ้นครับท่านประธาน ส่ิงท่ีเราถูกประชาชน เด็ก เยาวชน 
นิสิต นักศึกษา กลุ่มผู้เดินขบวนท่ีเป็นภาวะของการปัจจุบันขณะนี้กระท าการอยู่บนสิทธิ 
และเสรีภาพของการน าพาสู่การเป็นประชาธิปไตยเพื่อเรียกร้องตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
หรือเรียกร้องตามความต้องการท่ีจะน าเสนอข้อกฎหมายต่าง ๆ ปรากฏว่าในการด าเนินการ 
ในกระบวนการพื้นฐานของประชาชนต่าง ๆ นานา เมื่อไปพบเจ้าพนักงานสิ่งท่ีถูกบ่อยครั้ง 
ก็คือการท่ีใช้ค าว่า คุกคาม สื่อก็มีตัวอย่างท่านประธานครับ -------------------------------------- 
 

- ๕๑/๑ 
 

 
 
 
 



๙๗ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)     วาสนา ๕๑/๑ 
 
การคุกคามนั้นมีตั้งแต่คุกคามท้ังกายภาพ คุกคามทางด้านสื่อสาร คุกคามทางด้านเทคโนโลยี 
ไม่เช่นนั้นขณะนี้การคุกคามทางด้านเพศก็จะเป็นการคุกคามท่ีเราเรียกว่า เซ็กชวล ฮาแรสเมนต์ 
(Sexual Harassment) เป็นประเด็นใหญ่ของสังคมท่ีมีกลุ่มคนท่ีเราไปเรียกเขาว่าแอลจีบีทีพลัส 
(LGBT Plus) จริง ๆ แล้วเขาคือมนุษย์ เขาต้องการความเป็นมนุษย์เท่ากันทุก ๆ คน และเราเห็น
หรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่ได้ก้าวเข้าไปถึงสิ่งท่ีเขาเป็น เขาอยู่ เขาเข้าใจ มันก็เป็นการกระท าผิด
ท่ีเรียกว่าคุกคามครับ นี่คือเร่ืองของสังคมในระดับล่าง ซึ่งเป็นสังคมท่ีก าลังผลิดอกออกผลมา 
และในสังคมอีกสังคมหนึ่งท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจต้องพึงระมัดระวังเมื่อจะต้องแต่งเครื่องแบบ
ดูแลประชาชนผู้มาติดต่อในการปฏิบัติหน้าท่ีเฉกเช่นการติดตามอดีตสมาชิก นักการเมือง 
ในแต่ละห้วงเวลา ต ารวจท าเกินไปครับ นายอาจจะสั่งว่าให้ไปหาข่าว แต่ต ารวจไม่ใช่ครับ  
ไปขอตรวจสอบ ขอรถไปจอด แต่งกายบางทีขณะนี้ยังดีดูง่าย ต ารวจผมสั้นเกรียนติดหนังหัว 
อย่างดีก็เอาหมวกคลุมจ าแม่น ไม่มีแล้วครับสายสืบ น้อยมากครับท่ีจะแอบท า นอกจาก
ผู้บังคับบัญชาจะอนุญาตเป็นพิเศษ จ าแม่นครับ แล้วใช้วาจาท่ีไม่สุภาพในการสอบถาม  
ใช้วาจาท่ีข่มเหงคุกคาม ถ่ายรูป แอบถ่าย นี่ขณะนี้เป็นเรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
มาแอบถ่าย แอบถ่ายนะครับ ถ้าจับได้ว่ามีภาพอยู่ในนั้นก็คือคุกคามนะครับท่านประธาน  
นี่คือสิ่งท่ีสังคมต ารวจต้องน้อมรับและโอบรับค าว่า คุกคามต่อประชาชนผู้มาติดต่อในขณะ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ การแต่งเครื่องแบบอยู่ต้องสง่า สุภาพเรียบร้อย ไม่กระท าการขัดต่อ
วินัยร้ายแรงอย่างท่ีบัญญัตินะครับ ผมจึงเติมค าว่า คุกคาม ข่มเหง กดขี่ มันเป็นหนึ่งในคุกคาม
อยู่แล้วครับ แต่ค าว่า คุกคาม มันกว้างขึ้นมาอีก และมันเป็นค านิยมเป็นค าท่ีถูกกดทับอยู่ใน
สังคมขณะนี้ตลอดเวลา ต ารวจจะได้เลิกครับ ในประเด็นดังกล่าวเราจะได้ไม่ถูกก่นด่า ไม่ถูก
ต่อว่า ไม่ถูกว่าปฏิบัติไม่เท่ากัน ไม่ถูกต่อว่าว่าเหยียดคน ไม่ถูกต่อว่าว่าได้ท าร้ายประชาชน 
ท้ังทางจิตใจและการกระท า นี่คือสิ่งท่ีผมอยากจะเขียนและปรับแก้ ถ้าท่ีประชุมแห่งนี้ 
เห็นด้วยนะครับ ก็เปลี่ยนง่าย ๆ ไม่ได้ยาก ค าว่า ข่มเหงหรือกดขี่ มันก็เป็นนิยามหนึ่งของค าว่า 
คุกคาม อยู่แล้ว แต่คุกคามจะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยในหลักนิยมในปัจจุบันมันจะท าให้ครอบคลุม
และต ารวจจะได้ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อประชาชนผู้คนท่ีมาติดต่อ หรือพบเห็น 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี มิใช่เฉกเช่นต ารวจสายตรวจต่างจังหวัดท่ีจอดรถขวางแล้วก็เห็นวัยรุ่น 
จับมากดด้วยเท้าครับ นั่นคือลักษณะชัดเจนมันไม่ใช่คุกคาม ท าร้ายเลยครับ ควรปรับแก้ครับ 
ผมเรียกร้องให้มีการปรับแก้ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 



๙๘ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)     วาสนา ๕๑/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ มาตรานี้มีการแก้ไข  
ก็ขอมติท่ีประชุมเบื้องต้นว่าจะเห็นด้วยในการแก้ไขหรือไม่ สมาชิกกรุณาแสดงตนนะครับ 
  (นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีสัญญาณให้สมาชิกท่ีมาประชุมทราบ
ก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  มาตรานี้ ๒ ค าถามนะครับ ๒ ครั้งครับ  
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กาญจนบุรี)  :   
ท่านประธานครับ ๒๙๑ แสดงตนครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ปิดการแสดงตนนะครับ ผู้เข้าประชุม 
ท่ีแสดงตนจ านวน ๓๖๘ ท่าน บวก ๑ ท่าน เป็น ๓๖๙ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๙๙ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ดรุณี ๕๒/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ถามมติที่ประชุมนะครับ ผู้ใดเห็นควร 
ให้มีการแก้ไขกดปุ่ม เห็นด้วย ผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ผู้ใดเห็นควร  
งดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง ขอเชิญลงมติครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กาญจนบุรี)  :  ๒๙๑ 
เห็นด้วยครับท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ปิดการลงมติครับ จ านวนผู้ลงมติ 
๓๖๘ ท่าน บวก ๑ ท่าน เป็น ๓๖๙ ท่าน เห็นด้วย ๓๖๐ ท่าน บวก ๑ ท่าน เป็น ๓๖๑ ท่าน  
ไม่เห็นด้วย ๒ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๕ ท่าน มติท่ีประชุมเห็นด้วย 
ในการแก้ไขนะครับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๑๐๐ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       เสาวลักษณ์ ๕๓/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ค าถามท่ี ๒ สมาชิกกรุณาแสดงตนครับ  
  (นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีสัญญาณให้สมาชิกท่ีมาประชุมทราบ
ก่อนท าก่อนการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  กรุณาแสดงตนด้วยครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กาญจนบุรี)  :  
หมายเลข ๒๙๑ แสดงตนครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ปิดการแสดงตนครับ ผู้แสดงตน 
๓๗๘ ท่าน บวก ๑ ท่าน เป็น ๓๗๙ ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๑๐๑ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       เสาวลักษณ์ ๕๓/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ต่อไปขอถามมติท่ีประชุมว่าเห็นด้วย
กับกรรมาธิการเสียงข้างมากท่ีแก้ไขกดปุ่ม เห็นด้วย ผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการท่ีสงวนความเห็น 
กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญลงมติครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายยศวัฒน์  มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กาญจนบุรี)  : 
หมายเลข ๒๙๑ เห็นด้วยครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ปิดการลงมติครับ จ านวนผู้ลงมติ 
๓๖๘ ท่าน บวก ๑ ท่าน เป็น ๓๖๙ ท่าน เห็นด้วย ๓๔๕ ท่าน บวก ๑ ท่าน เป็น ๓๔๖ ท่าน  
ไม่เห็นด้วย ๑๗ ท่าน งดออกเสียง ๒ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๔ ท่าน มติท่ีประชุมเห็นด้วย
กรรมาธิการเสียงข้างมากครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๑๐๒ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       เสาวลักษณ์ ๕๓/๓ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญต่อครับ  
  นางพรพิศ เพชรเจริญ (เลขาธิการรัฐสภา)  :  มาตรา ๑๐๕ ไม่มีการแก้ไข 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ผ่านครับ 
  นางพรพิศ เพชรเจริญ (เลขาธิการรัฐสภา)  :  มาตรา ๑๐๖ ไม่มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  มาตรา ๑๐๖ ไม่มีการแก้ไข แต่ว่า 
มีกรรมาธิการสงวนความเห็นและมีผู้สงวนค าแปรญัตติ เชิญกรรมาธิการท่ีสงวนความเห็น 
ท่านวิชาเชิญครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนท่านประธาน
รัฐสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติ กระผม ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ  
ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญที่สงวนความเห็นไว้ กระผมเองก็ได้เคยกล่าวไว้ในท่ีประชุมแห่งนี้
ว่ากระผมต้องการจะเร่งรัดร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะเป็นกฎหมายปฏิรูป ท้ังประชาชนก็ดี 
ท้ังข้าราชการต ารวจก็ดีก็ประสงค์ท่ีจะให้ออกมาโดยเร็วเพ่ือท่ีจะท าให้บ้านเมืองสงบสุขและ  
มีการปฏิรูปองค์กรอย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตามในมาตรานี้แม้ยังคงเดิมอยู่ซึ่งก็ลอกมาจาก
พระราชบัญญัติข้าราชการต ารวจแห่งชาติ เมื่อตอนปี ๒๕๔๗ นั้นเอง คือเป็นบทบัญญัติ 
ท่ีถือว่าเป็นข้อยกเว้นเพื่อท่ีจะมิให้ผู้บังคับบัญชาต้องถูกลงโทษท้ังทางแพ่งและทางอาญา  
หากว่ามีการกระท าตามเงื่อนไขและพฤติกรรมท่ีกล่าวไว้ในมาตรา ๑๐๖ ซึ่งเขียนไว้ไม่ยืดยาวนัก  
แต่กระผมเห็นว่ามีเนื้อหาท่ีส าคัญมาก แม้ว่าทางฝ่ายต ารวจเองหรือทางผู้สนับสนุนโดยเฉพาะ
กรรมาธิการเสียงข้างมากจะเห็นว่ายังมีความจ าเป็นต้องใช้ระบบนี้อยู่ --------------------------- 
 

- ๕๔/๑ 
 

 
 
 
 



๑๐๓ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศันสนีย์ ๕๔/๑ 
 
ค าว่า ระบบ นี้คือระบบอะไรครับ คือระบบท่ีลูกน้องต้องเชื่อฟังนายอย่างเคร่งครัด หากว่า 
มีกรณีท่ีเขียนเอาไว้ ระบุเอาไว้ในมาตรานี้ก็คือการก าเริบ ความจริงต้องเติมด้วย เสิบสาน  
การก าเริบนั้นหมายความว่า กระด้างกระเดื่องหรือลุกขึ้นต่อต้าน ในขณะเดียวกันผู้ท่ีอาจจะต้อง
ถูกผู้บังคับบัญชาจัดการด้วยความรุนแรง กล่าวคือใช้ได้ท้ังอาวุธและก าลังท้ังสองอย่างเลยก็ได้ 
โดยท่ีไม่ต้องรับผิดท้ังทางแพ่งและทางอาญาโดยเขียนไว้ว่าถ้าหากว่าสุจริต ค าว่า สุจริต  
ตามพจนานุกรมแปลว่าความประพฤติถูกต้องตามท านองคลองธรรม ท่านจะเห็นว่าการใช้อาวุธ 
การใช้ก าลัง แม้แต่กับบุคคลโดยท่ัวไปก็ถือได้แล้วว่าอาจจะขัดกับท านองคลองธรรมได้ 
เพราะเป็นการใช้ดุลยพินิจในขณะนั้นต่อหน้าผู้ท่ีถูกกระท าความรุนแรง แต่นี่ให้กระท าได้ 
กับลูกน้องของตนเอง ซึ่งอ้างได้ว่าเป็นเพราะเขาก าเริบหรือละท้ิงหน้าท่ีราชการ สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ได้ปรากฏขึ้นเป็นพฤติกรรมหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมขององค์กรก็ว่าได้ 
เมื่อครั้งท่ีกระผมด ารงต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับทางศาลก็ดีหรือทางด้านของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ดี เราจะพบว่ามีกรณีท่ีทะเลาะโต้เถียงกัน  
หรือโต้แย้งคัดค้านกันตลอดเวลาในการท างานระหว่างลูกน้องกับนาย มีนายเป็นจ านวนมาก 
ท่ีถือตนว่าตนเป็นนายแล้ว เป็นผู้บังคับบัญชาแล้วลูกน้องจะโต้เถียงไม่ได้เลย ------------------ 
 

- ๕๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)         รัศมี ๕๕/๑ 
 
เพราะฉะนั้นจึงปรากฏสิ่งท่ีเป็นคดีความขึ้นตลอดเวลาว่าลูกน้องฆ่านาย นายท าร้ายลูกน้อง 
ท่านลองคิดดูว่าสภาพการณ์อย่างนี้จะเหมาะสมกับการปฏิรูปแล้วอยู่ในกฎหมายปฏิรูปไหม 
เขาพูดกันมาว่าต ารวจเป็นผู้ใช้อาวุธ ผมเรียนว่าในระบบสากลนั้น เช่น ท่ีประเทศอังกฤษไม่ให้
ต ารวจใช้อาวุธให้ใช้แต่กระบองด้วยซ้ าไป แต่กระผมมิได้ปรารถนาท่ีจะให้เป็นประเทศอารยะ
ถึงขนาดนั้นหรอกครับ ขอแต่เพียงว่าเราอย่าเปิดช่องให้นายใช้ความรุนแรงกับลูกน้อง ให้ใช้
ความเมตตา ซึ่งในข้อบัญญัติของการปฏิรูปคือมาตรา ๒๕๘ ง. (๔) การปฏิรูปองค์กรท่ีใช้
ระบบบริหารงานบุคคลท่ีบอกว่าให้เขียนขึ้นเพื่อการปฏิรูปองค์กรนั้นต้องใช้ระบบคุณธรรม 
ระบบคุณธรรมหมายความว่าต้องมีความดีงามในจิตใจ ต้องพยายามท่ีจะด าเนินการทุกอย่าง
ให้เกิดความสงบเรียบร้อยโดยท่ีใช้สันติเป็นหลัก แล้วถามว่าถ้าเกิดกรณีอย่างนั้นขึ้นโดยไม่มี
มาตรานี้อยู่เราจะใช้อะไร ผมขอกราบเรียนท่านสมาชิกสภาท่ีเคารพผ่านท่านประธานรัฐสภา
ว่าเรามีประมวลกฎหมายอาญาชัดเจนอยู่แล้วคือมาตรา ๖๗ ว่าด้วยความจ าเป็นอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้อยู่ในสถานการณ์ท่ีอาจกระท าการด้วยความจ าเป็น ซึ่งไม่ต้องรับโทษแต่ประการใด 
  ส่วนมาตรา ๖๘ ก็มีเรื่องการป้องกันสิทธิพอสมควรแก่เหตุซึ่งต้องเผชิญหน้า
กับสิ่งท่ีเป็นความรุนแรงเขาก็สามารถท่ีจะใช้การป้องกันได้ ไม่มีความผิดและไม่ต้องรับโทษ
ท้ัง ๒ ประการเลย ด้วยเหตุนี้กระผมจึงเห็นว่าด้วยวิสัยของอารยประเทศ อารยชนจึงไม่ควร
ให้เขาดูหมิ่นดูแคลนด้วยการด ารงหลักการในเรื่องของการคุ้มครองโดยใช้ความรุนแรง 
อนุญาตให้ใช้อาวุธใช้ก าลังได้เช่นนี้ ผมเห็นว่ามันมิใช่การปฏิรูป มันท าให้จุดมุ่งหมายของเรา
ท่ีจะปฏิรูปประเทศในด้านการสร้างองค์กรต ารวจท่ีดีส าหรับคุ้มครองประชาชนและการสืบสวน
สอบสวนตามระบบท่ีดีของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 
ท้ัง ๆ ท่ีมาตราอื่นดี ๆ อยู่แล้วนะครับ อย่าให้มีรอยด่างนี้เกิดขึ้นเลย กระผมขอให้เราพิจารณา
มาตรานี้ให้ตระหนักเถิดครับ ขอขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ  ต่อไปกรรมาธิการ 
ท่ีสงวนความเห็นท่าน พลต ารวจตร ีสุพิศาล ภักดีนฤนาถ ครับ  
  พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนท่านประธาน
ท่ีเคารพ ผม พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะ
สมาชิกรัฐสภา มาตรา ๑๐๖ สิ่งท่ีผมอยากจะกราบเรียนว่าถึงแม้จะมีร่างเดิมของกฎหมาย
ฉบับเดิมก็ตาม แต่กฎหมายฉบับเดิมนั้นมันเป็นการใช้อ านาจของเจ้านายมากเกินสมควรครับ 



๑๐๕ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)         รัศมี ๕๕/๒ 
 
ในมาตรา ๑๐๖ ถ้ายังคงมีอยู่ครับ จริง ๆ แล้วผมก็เห็นคล้าย ๆ กับท่านวิชา ขอเอ่ยนามครับ 
แต่ผมก็แก้แค่นี้เองแก้เติมค าว่า แต่ต้องไม่เป็นอันตรายแก่ชีวิต ลงไปในเนื้อความหลังจาก 
การท่ีผู้บัญชาการอาจใช้อาวุธหรือก าลังบังคับได้ ตามท่ีท่านวิชาท่ีกล่าวมาครับ มาตรา ๖๘ 
เป็นเหตุอันควรป้องกันยังให้เหตุอันควรกระท าได้ แต่ในมาตรานี้เหตุของความจ าเป็นและ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเร่ืองวินัยนี่ วินัยนี่กระด้างกระเดื่องก็ปลดไปครับ หลักฐานพอชัด ไม่จ าเป็น
จะต้องหยิบเอาอาวุธขึ้นมาเพื่อสร้างอ านาจเฉกเช่นผู้ท่ีจะยึดหรือใช้ก าลังบังคับ เพราะว่า 
การกระท าดังกล่าวนี้มันจะมีประเด็นถัดมาครับ ใช้อาวุธ อาวุธครับท่านประธาน หยิบอาวุธ 
ท่ีไม่มีลูกใช่หรือไม่ หรือใช้อาวุธท่ีมีลูกพร้อมเหนี่ยวไกหรือลั่นไกได้แต่ไม่โดนเฉกเช่นท านองว่า
ป้องกันตัว มันไม่ใช่ป้องกันตัวครับ ถ้าใช้อาวุธท านองแบบนี้มันมีอ านาจเหนือผู้ใต้บังคับบัญชา 
แต่ถ้าผู้ ใต้บังคับบัญชานั้นกระด้างกระเดื่องและมีอาวุธ ผมก็จะไม่ว่าเลยครับ------------ 
 

- ๕๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ศิริรัตน์ ๕๖/๑ 
 
เพราะว่าเป็นการเข้ามาตรา ๖๘ แน่นอน แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่มีอาวุธ ผมว่าก าลังบอก
ค าสั่งท่ีจะให้เพื่อนผู้ใต้บังคับบัญชาคนอื่นมาช่วยโดยใช้ก าลังกายตัวต่อตัวก็ยังพอไหวอยู่  
และถ้ายังใช้อ านาจเพื่อท าให้ถึงเป็นอันตรายอาจจะเกิดจากการพลั้งเผลอ อาจจะเกิดจาก
การช่วยของเพื่อนข้าราชการต ารวจด้วยกัน อาจจะเกิดจากการช่วยของพลเมืองดี อาจจะ
เกิดจากการช่วยของอาสาสมัคร แต่พลาดออกไปถึงแก่ความตาย ไม่สมควรครับ ถ้าตาย  
ก็ต้องรับผิดชอบท้ังแพ่งและอาญา ผมไม่เห็นด้วยว่าถ้าความตายมาถึง ท่ีจริงควรจะใช้ค าว่า
สมควรแก่เหตุพอ เหมาะสมแก่พฤติการณ์ของผู้กระด้างกระเดื่อง มันน่าจะถูกต้องด้วย  
ในประเด็นดังกล่าวนี้ผมกราบเรียนว่าอยากให้ประธานกรรมาธิการได้ตอบว่าใช้อาวุธนี้บังคับ
ขนาดไหนถึงจะถือว่าสุจริต ช่วยตอบด้วยครับ เพื่อนสมาชิกผมบอกว่าถ้าเพื่อนสมาชิก 
ขอสอบถามแล้วไม่ตอบนี่จะไม่ลงแสดงตนให้เห็นในโอกาสต่อไป เพราะท่านไม่ตอบอะไรเลย 
ท่านต้องตอบบ้างครับ เพื่อบันทึกไว้ในสภาแห่งนี้ เพื่อให้เห็นว่าค าตอบของท่านเหมือนท่ี 
ท่านอ านวยตอบผม เพื่อให้ประชาชนได้ออกมาเข้าใจต ารวจเรา เพื่อให้ข้าราชการต ารวจ 
ชั้นผู้น้อยได้รู้ถึงสิทธิและเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีถูกสร้างบนสภาแห่งนี้ว่าต้องการสร้าง 
ให้กฎหมายนี้ดูแลข้าราชการต ารวจอย่างไร หรือไม่ ปกป้องคุ้มภัยเขาได้ดังท่ีเขาคาดหวัง  
หรือเปล่า หรือจ้องท่ีจะท าร้ายโดยใช้อ านาจหรือวิธีการอื่นใดท่ีคนนอกหน่วยเข้ามาใช้อ านาจ
บีบบังคับให้ข้าราชการต ารวจเราต้องท าเช่นนั้น นั่นละสิ่งท่ีผมอยากพึงหวังว่าช่วยตอบครับ 
เราจะได้พึงบันทึกไว้ว่าสิ่งท่ีท่านตอบนั้นเป็นค าตอบท่ีอาจจะเป็นแนวปฏิบัติหรือเป็นแนวทาง 
ท่ี ก.ตร.  ก.ตร.ตช. หรือ ก.พ.ค.ตร. หรือ ก.ร.ตร. เอาไปเขียนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขวิธีการ 
ท่ีเป็นหลักกฎหมายรองอย่างระมัดระวังจากค าพูด ค าอภิปรายและค าตอบของสมาชิกในสภา
และกรรมาธิการท่ีบอกไว้ในสภา นี่ครับสิ่งท่ีเราชาวสภาอยากให้มีค าตอบบ้าง ไม่ใช่ผมพูดไป 
ก็ไม่มีค าตอบ กราบขอบคุณครับท่านประธาน ช่วยตอบด้วยครับ 
 
                 - ๕๗/๑ 
 
 
 
 



๑๐๗ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ภาวดี ๕๗/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  กรรมาธิการ พันต ารวจตรี ชวลิต 
เชิญครับ 
  พันต ารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ (กรรมาธิการ)  :  เรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ผม พันต ารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล ในฐานะสมาชิกรัฐสภา และกรรมาธิการเสียงส่วนน้อยท่ีขอสงวนความเห็น 
ในมาตรา ๑๐๖ ผมขอสไลด์ (Slide) ด้วยนะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  พันต ารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ (กรรมาธิการ)  :  ผมเสนอให้ตัดออกเลย 
มาตรานี้เหมือนท่านวิชา มหาคุณ นะครับ ไม่มีเหตุผลความจ าเป็นใด ๆ เลยท่ีจะให้อ านาจ
แก่ผู้บังคับบัญชาท่ีจะให้ใช้อาวุธหรือก าลังบังคับแก่ลูกน้องได้ การละท้ิงหน้าท่ีจนเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการ อันนี้เป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามมาตรา ๑๐๔ (๓) อยู่แล้วนะครับ 
ความผิดวินัยร้ายแรงมีโทษถึงปลดออกหรือไล่ออกอยู่แล้ว ดังนั้นไม่จ าเป็นต้องมีมาตรานี้เลย
ถ้าอยากท่ีจะควบคุมลูกน้องให้ปฏิบัติตาม กลับกันนะครับ การมีมาตรานี้รังแต่จะท าให้ 
การบังคับบัญชา การบริหารงานมันแย่ลง ความสัมพันธ์หัวหน้ากับลูกน้องแย่ แทนท่ีเป็น
ความสัมพันธ์แบบเชื่อใจกัน ถึงแม้สมมุติว่าจะมีเหตุการณ์คับขันจริง ๆ นะครับ ถ้าลูกน้อง
ตัดสินใจท่ีจะขัดค าสั่งละท้ิงหน้าท่ี แล้วเขายอมรับผลท่ีจะตามมาท่ีเป็นโทษวินัยอย่างร้ายแรง 
ผมคิดว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาก็ควรท่ีจะเคารพการตัดสินใจของเขานะครับ จะเอาผิดก็ต้อง
ไปเอาผิดทีหลัง ไม่ใช่ไปใช้ก าลังบังคับ ยกตัวอย่าง เป็นต ารวจคอมมานโด โดยเฉพาะเลย 
ท่ีต้องไปสู้กับคนร้ายท่ีมีปืน งานอื่น ๆ อย่างพนักงานสอบสวนอ านวยการอะไรพวกนี้ มาตรานี้
ไม่เป็นประโยชน์แน่นอน ผมจึงขอยกตัวอย่างงานในต ารวจท่ีบางท่านคิดว่ามาตรานี้อาจจะ 
มีประโยชน์เหมาะกับงานนี้หรือเปล่า ก็ต ารวจคอมมานโดนี่นะครับ ยกตัวอย่างโดยเฉพาะเลย 
ท่ีต้องไปสู้กับคนร้ายท่ีมีปืน มาดูสิว่ามันมีประโยชน์อย่างไร ถ้าลูกน้องท่ีอยู่หน้างานท่ีเผชิญ
กับคนร้ายเขาประเมิน เขาอยู่หน้างานมากกว่า เขาประเมินแล้วว่ามันเสี่ยงจริง ๆ มันเข้า
ไม่ได้ หัวหน้าก็ต้องเชื่อใจลูกน้องครับ ไม่ใช่สั่งให้เขาไปตาย เหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เอาอาวุธ 
ไปจี้ลูกน้องเสียเองให้เขาท าตามค าสั่งนะครับ การท่ีไปมีอ านาจเช่นนี้ไปกดดันลูกน้องมาก ๆ 
เกิดลูกน้องเขายิงสวนใส่หัวหน้าขึ้นมาจะท าอย่างไร มันไม่ใช่วิธีท่ีถูกต้อง มาตรานี้มันไม่เป็น
ประโยชน์กับงานไหน ๆ เลยในต ารวจ ต้องตัดออกสถานเดียว ถึงแม้จะเป็นหน่วยรบพิเศษ 



๑๐๘ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ภาวดี ๕๗/๒ 
 
ฝึกมาเป็นทีมแล้วก็ต้องไว้ใจกันครับ ไม่ใช่อยู่กันแบบต้องเอาปืนมาจี้กันถึงจะสั่งงานกันได้  
มีตัวอย่างประเภทท่ีว่าถ้าลูกน้องคลุ้มคลั่งขึ้นมาล่ะ อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดลูกน้อง
คลุ้มคลั่งขึ้นมาอยู่ดี ๆ แล้วถ้าไม่มีมาตรานี้หัวหน้าจะจัดการอย่างไร ผมก็เสนอง่าย ๆ ไม่เห็น
ยากเลย ก็ใช้วิธีจัดการเหมือนคนอื่น เหมือนคนท่ัวไปท่ีไม่ใช่ต ารวจท่ีเขาคลุ้มคลั่ง เขามีอาวุธ
อย่างนี้ต ารวจท าอย่างไร ก็ใช้กฎหมายอันนั้นครับ กฎหมายเดียวกัน ไม่เห็นต้องมีมาตรา ๑๐๖ 
อันนี้ไว้เลยครับ มาตรานี้ตัดทิ้งเถอะครับ มีไว้ก็เป็นสิ่งท่ีบ่งชี้ท่ีแสดงความป่าเถื่อน มีไว้ก็รังแต่
จะสร้างบรรยากาศแห่งความไม่ไว้ใจกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเปล่า ๆ ครับ ขออภิปราย
มาตรานี้เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  มีกรรมาธิการสงวนความเห็นนะครับ 
ท่านเฉลิมชัย เฟื่องคอน ท่านแปรญัตตินะครับ ขออภัยครับ ท่านเฉลิมชัย เป็นผู้แปรญัตติ
และสงวนค าแปรญัตติ ท่านไม่อยู่นะครับ กรรมาธิการจะชี้แจงอะไรไหมครับ มีสิทธิไม่ชี้แจง  
 

- ๕๘/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)           ศิริวรรณ ๕๘/๑ 
 
  พลต ารวจโท อ านวย นิ่มมะโน (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนท่านประธาน
รัฐสภาครับ กระผม พลต ารวจโท อ านวย นิ่มมะโน กรรมาธิการ อาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่ง  
ไม่มากนะครับ เพื่อท าความเข้าใจในมาตรานี้ ผมว่าคนในท่ีประชุมแห่งนี้ไม่มีท่านใดอายุมาก
เท่ากับบทบัญญัติมาตรานี้ พ.ศ. ๒๔๗๖ กฎหมายนี้เกิด กฎหมายวินัยทหาร ปี ๒๔๗๗ ครับ 
กฎหมายวินัยต ารวจมาตราเดียวกันนี้ครับ ทหาร ต ารวจเป็นกองก าลัง ของต ารวจมี ตชด.  
มี นปพ. มีก าลังท่ีต้องใช้อาวุธ ต้องมีวินัยอย่างเด็ดขาด ผมไม่แปลกใจครับท่ีท่านสมาชิกจะ
เห็นว่ามาตรานี้มันมีความดุเด็ดเผ็ดร้อน บางท่านก็บอกว่าเกินไป ท่านดูในบทบัญญัตินะครับ 
จะมีค าว่า จ าเป็น จะมีค าว่า โดยสุจริต จะมีค าว่า สมควรแก่เหตุ ผมขออนุญาตท่านประธาน
รัฐสภานิดเดียวครับ ใช้เวลาไม่เกิน ๓ นาทีท่ีจะพูดตรงนี้ อาจจะมองเป็นนอกเรื่องครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญเลยครับ   
  พลต ารวจโท อ านวย นิ่มมะโน (กรรมาธิการ)  :  แต่มันเป็นเรื่องครับ ผมจะ
พาท่านไปเท่ียวโรงเรียนเหล่า ไปโรงเรียนนายร้อยต ารวจแล้วกัน ผมเรียนท่ีนั่น ๔ ปีครับ 
หลักสูตรเล็กลงมา หลักสูตรอบรมก็ ๔ เดือน ท าเดือนเป็นปีครับ ๔ เดือนก็เดือนละหลักสูตร
ปีท่ี ๑ เขาฝึกคนท่ีจะออกมาท างานให้เป็นคนท่ีรับค าสั่งครับ ปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด 
ค่อนข้างจะวันเวย์ (One Way) แต่ไม่วันเวย์ (One Way) ทีเดียว แปลว่าคุณจะต้องเชื่อฟัง
ค าส่ังผู้บังคับบัญชา บอกให้หยุดต้องหยุด บอกให้ยิงต้องยิง บอกให้หมอบต้องหมอบ อย่าเพิ่ง
เถียงอะไรมาก นั่นคือปี ๑ อาคารท่ีผมนอนเลยชื่อว่าขันติอุตสาหะ นอนมาปีหนึ่งครับ พอขึ้นปี ๒ 
ให้คิดเป็น ออกค าสั่งเป็น ออกค าสั่งให้ถูก ออกค าสั่งให้มีเหตุมีผล กองร้อยท่ีผมอยู่ในปี ๒ เลย
ชื่อว่าวิจัยกรณี พอผมขึ้นปี ๓ ต้องสร้างคนให้มีวินัย คิดเป็น ออกค าสั่งเป็น และต้องมีวินัยในตัว 
กองร้อยในปี ๓ นอนปีหนึ่ง มีวินัยครับ พอปี ๔ ปีสุดท้ายจะจบ กองร้อยชื่อว่าเกียรติศักดิ์  
ไม่ต้องให้ใครมาคอยตรวจสอบ ต้องดูแลตัวเองให้อยู่กับร่องกับรอย อย่าออกค าส่ังท่ีผิดเพี้ยน 
๓  ๔ เรื่องนี้ ท้ัง ๔ เรื่องนี้มารวมอยู่ในมาตรานี้ ๙๐ ปีแล้วครับกฎหมายนี้มีมา ผมขออภัย 
ท่ีท่านอาจารย์วิชาบอกว่า ปี ๒๕๔๗ ไม่ใช่ครับ อันนั้น พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ. ....  
ฉบับปัจจุบันซึ่งก็ลอกมาตรานี้มาตลอด ความเก่าแก่ท่านอาจจะบอกว่าล้าสมัย แต่ถาม
กลับไปใหม่ ถ้าเก่าแก่ไม่ดีจริงมันอยู่ได้อย่างไร แล้วจ าเป็นอย่างไรครับ ผมให้ดูตัวอย่างสั้น ๆ 
นิดเดียวครับ จะได้ไม่เสียเวลาสภามาก ไม่ต้องเอากองก าลังท่ีอยู่ใน ตชด. หรือของทหาร
เหล่าทัพอื่น เอาแค่ต ารวจเราครับ เหตุการณ์ เมื่อ ๒ ๓ ท่ีแล้วครับ อดีต ผบ.ตร. น าก าลังไป 



๑๑๐ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)           ศิริวรรณ ๕๘/๒ 
 
แก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินเหตุการณ์หนึ่งครับ ห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันท่ีโคราช ผู้ท่ีก่อเหตุ 
คงทราบดีนะครับว่าเป็นระดับมือปืน มีอาวุธสงครามอยู่ในมือ ก่อนเข้าไปในห้างยิงเขาตายมา
เป็นรายทางแล้ว ผบ. เข้าไปเองครับ ต้องน าก าลังเข้าไป ก าลังท่ีเข้าไปทุกคนมีลูกมีเมียครับ  
ทุกคนคิดถึงลูกคิดถึงเมียหมดครับ เข้าไปรู้ความเส่ียงในอนาคตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นครับ ทุกคน
ท้ิงอาวุธหมด เหลือ ผบ. จักรทิพย์คนเดียวกระมังครับเข้าไปแก้สถานการณ์ นั่นคือเหตุผล 
ความจ าเป็นหนึ่งท่ีมีมาตรานี้เข้ามา แต่มาตรานี้ไม่ได้แปลว่าสร้างความแตกแยก สร้างความดุดัน
ใหผู้้บัญชาครับ มันอยู่ภายใต้กฎหมาย ๒  ๓ มาตราท่ีว่าครับ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ จ าเป็น 
สมควรแก่เหตุ ถ้าเกินจ าเป็น เกินสมควรแก่เหตุก็ติดคุกอยู่ดีครับ ดังนั้นมาตรานี้เป็นการเอา 
ท่ีผมเรียนมา ๔ ปี เหล่าอื่นเหมือนกันเรียนมา ๔ ปี ๕ ปี มาใส่ไว้ในมาตรานี้เป็นยอดคาถา
ของวินัยเลยครับ ขอบพระคุณครับ 
 

- ๕๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ณัฐวดี ๕๙/๑ 
 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ มาตรานี้ไม่มีการแก้ไข 
แต่เนื่องจากกรรมาธิการสงวนความเห็น จึงขออนุญาตท่ีประชุมเพื่อลงมติครั้งเดียวครับ  
ขอเชิญท่านสมาชิกกรุณาแสดงตนครับ 
 (นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีสัญญาณให้สมาชิกท่ีมาประชุมทราบ
ก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอเชิญท่านสมาชิกแสดงตนครับ 
 (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กาญจนบุรี)  :  ๒๙๑ 
แสดงตนครับ 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ปิดการแสดงตนนะครับ จ านวน 
ผู้เข้าประชุมท่ีแสดงตน ๓๖๗ ท่าน บวก ๑ ท่าน เป็น ๓๖๘ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๑๑๒ 
ร ๕/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      ณัฐวดี ๕๙/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอถามมติท่ีประชุมว่าเนื่องจาก
มาตรานี้ไม่มีการแก้ไข จึงถามว่าเห็นด้วยกับกรรมาธิการท่ีไม่แก้ไขหรือเห็นด้วยกับกรรมาธิการ
ท่ีสงวนความเห็น ผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการไม่แก้ไขกดปุ่ม เห็นด้วย ผู้ใดท่ีไม่เห็นด้วยกับ
กรรมาธิการก็กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง ขอเชิญลงมติครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กาญจนบุรี)  :  ๒๙๑ 
เห็นด้วยครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ปิดการลงมติครับ จ านวนผู้ลงมติ 
๓๖๘ ท่าน เห็นด้วย ๒๘๖ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๗๐ ท่าน งดออกเสียง ๖ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง 
๖ ท่าน มติท่ีประชุมเห็นด้วยกรรมาธิการท่ีไม่แก้ไขครับ 
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